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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
สมัยวิสามัญท่ี 1 ประจำปี 2564 
วันจันทร์ ที่  22 มีนาคม 2564 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
******************************** 

ผู้มาประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายสมนึก  จันทร์หอม ประธานสภา อบต.ม่อนปิ่น สมนึก  จันทร์หอม 
2 นายเอกภาค  จันทรา รองประธานสภา อบต.ม่อนปิ่น   เอกภาค  จันทรา 
3 นายสุทธิพร   สุภา เลขานุการสภา อบต.ม่อนปิ่น สุทธิพร สุภา 
4 นางบัวคำ  อะกะเรือน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 บัวคำ  อะกะเรือน 
5 นายวิชัย  ชัยวงค์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 วิชัย  ชัยวงค์ 
6 นายมณเทียร  สมร สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔ มณเทียร  สมร 
7 นายสากล   ธรรมรงค์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 สากล   ธรรมรงค์ 
8 นายอินทร บัวคำ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 อินทร บัวคำ 
9 นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 เยาวเรศ ปัญจะเรือง 

10 นางสุกัญญา  มะลิแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 สุกัญญา  มะลิแก้ว 
11 นายสวัสดิ์  สุกิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 สวัสดิ์  สุกิน 
12 นายสมศักดิ์  เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 สมศักดิ์  เกื้อการุณวงศ ์
13 นายสมนึก  คำเรือน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 สมนึก  คำเรือน 
14 นายวีระศักดิ์  สุก๋า สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 วีระศักดิ์  สุก๋า 
15 นางดวงดาว  เขื่อนแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 ดวงดาว  เขื่อนแก้ว 
16 นายไพศาล  จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 ไพศาล  จำรัสคีรีไพร 
17 นายธนัญชัย  จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 ธนัญชัย  จำรัสคีรีไพร 
18 นายศรีนวล  สมแสง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12 ศรีนวล  สมแสง 
19 นายสี  รัตนธรรม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13 สี  รัตนธรรม 
20 นายณัฏฐพล  รินแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13 ณัฏฐพล  รินแก้ว 
21 นายอาจหาญ  จตุรพรไพร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑4 อาจหาญ  จตุรพรไพร 
22 นายอธิป ภัทรบรรพต สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑5 อธิป ภัทรบรรพต 

    
    
    

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ลากิจ 
2 นายธเนศ  วิริยะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ลากิจ 
3 นายอภิสิทธิ์  ชลธารพนา สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑4 ลากิจ 

 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 วันจนัทร์ ท่ี  22 มีนาคม 2564      2 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายการุณ  รัตนธรรม นายก อบต.ม่อนปิ่น การุณ  รัตนธรรม 
2 นายทักษิณ  นิติกุลวรรักษ์ รองนายก อบต. ทักษิณ  นิติกุลวรรักษ์ 
3 นายนิคม  ปิ่นหอม รองนายก อบต. นิคม  ปิ่นหอม 
4 นางแสงเทียน  สังขวรรณ เลขานุการนายกอบต. แสงเทียน  สังขวรรณ 
5 นางสาววรัญญา เปาริบุตร หัวหน้าสำนักปลัด วรัญญา เปาริบุตร 
6 นางสาวจิรภัทร  ศรีใจ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป จิรภัทร  ศรีใจ 
                                                                                

 
ผู้เข้าฟังการประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
- - - - 
- - - - 
- - - - 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 

 นายสุทธิพร  สุภา , เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                                
ได้ตรวจสอบรายชื ่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้มาประชุมที ่ได้ลงชื ่อไว้ ปรากฏว่า                                         
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมาประชุม จำนวน 22 คน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่นได้ลาการประชุม จำนวน 3 ท่าน คือ 

1. นายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 1 ลากิจ 
2. นายธเนศ  วิริยะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 2 ลากิจ  
3. นายอภิสิทธิ์  ชลธารพนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 ลากิจ  
ตอนนี้มีสมาชิกสภาครบองค์ประชุมแล้ว จึงมีสัญญาณให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าห้อง

ประชุม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นเข้านั ่งตามที ่ซึ ่งได้จัดไว้  ต่อจากนั้นได้เชิญ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุ ม 
พร้อมทั้งจะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น            
จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วเข้านั่งประจำที่นั่ง , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เข้านั่งประจำที่นั่ง) 
 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม สวัสดีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ
ที่ 1 ประจำปี 2564 วันที ่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น          
อาศัยอำนาจตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  2537          
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และอาศัยอำนาจตาม ข้อ 23 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554            
ได้ขออนุญาตท่านนายอำเภอฝาง เพื่อขอเปิดการประชุมสมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 ไปเมื่อวันที่                    
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3 มีนาคม 2564 และนายอำเภอฝางได้อนุญาตให้ เปิดการประชุมสมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 ตั้งแต่
วันที่ 8 มีนาคม 2564 – 22 มีนาคม 2564 มีกำหนดระยะเวลา 15 วัน และได้มีการประชุมกันในวันที่ 22 
มีนาคมนี้ ซึ่งมีเรื่องที่ทางสภาของเราจะต้องพิจารณากันอยู่หลายเรื่องด้วยกัน และได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ตามที่ทางเลขานุการสภาฯ ได้ส่งมอบสมุดลง
ชื่อให้ตรวจดูรวมทั้งได้ตรวจดูในห้องประชุมแห่งนี้แล้วปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อน
ปิ่นมาประชุม จำนวน 22 คน มีสมาชิกสภาได้ลาการประชุม จำนวน 3 ท่าน คือ  

1. นายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 1 ลากิจ 
2. นายธเนศ วิริยะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 2 ลากิจ  
3. นายอภิสิทธิ์ ชลธารพนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 ลากิจ 

     ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ครบองค์ประชุมแล้ว                                                       
จะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
-ไม่มี    

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา 
-ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
-ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
-ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหม ่
5.1 ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น 
5.2 ญัตติที่เสนอเพ่ือพิจารณา 

5.2.1 ญัตติพิจารณาขออนุมัติร่างข้อบัญญัติตำบล เรื ่องการ
ควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2564 
 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ในญัตติที่ 5.2.1 ญัตติพิจารณาขออนุมัติร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการ
เผา พ.ศ. 2564 เรียนเชิญหัวหน้าสำนักปลัดครับ 
 นางสาววรัญญา เปาริบุตร , หัวหน้าสำนักปลัด 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาว
วรัญญา เปาริบุตร หัวหน้าสำนักปลัด ขออนุญาตท่านประธานสภา ขออนุญาตชี้แจง เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ไปประจำอยู่ที่ศูนย์ป้องกันไฟป่าที่บ้านม่วงชุม เนื่องจากว่ามีจุด Hotspot 
ขึ้น จึงไม่ได้เข้ามาชี้แจงเรื่องร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.  
2564 ซึ ่งต ัวนี ้ตามบันทึกหลักการและเหตุผล เร ื ่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา              
พ.ศ. 2564 หลักการเพื่อเป็นการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผาที่เกิดขึ้นในเขตตำบลม่อนปิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจตามข้อบัญญัติได้ที ่ไม่ได้แย้งต่อข้อกฎหมาย จึงออกข้อบัญญัติตำบล           
เรื่องการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2564 เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์คุณภาพอากาศ
ในปัจจุบัน โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งมีความชื้นต่ำ มักจะเกิดไฟป่าขึ้นในหลายพื้นที่ รวมถึงการเผาขยะมูลฝอย 
การเผาวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรและครัวเรือน การเผาเศษวัชพืช กิ่งไม้ ใบไม้ ในเขตชุมชน การเผาในที่โล่ง 
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หรือสิ่งอื่นๆ ที่ทำให้เกิดควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ ปกคลุมทั่วทั้งพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่และอีกหลายจังหวัดทางภาคเหนือ ซึ่งกลุ่มควันและฝุ่นละอองนี้ จะมีขนาดเล็กและเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและเกิดโรคระบาด อย่างเช่น ไอ เจ็บคอ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคปอด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นการคุ้มครองสุขภาพประชาชนตำบลม่อนปิ่น และควบคุมบรรเทา
วิกฤตสถานการณ์คุณภาพอากาศโดยรวม และเพื่อให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม 
พรบ.สาธารณสุข ปี 2535 พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปี 2535 
ในการควบคุมไฟป่า ควันไฟ และฝุ่นละอองจากการเผา ให้มีประสิทธิภาพ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อน
ปิ่นจึงจำเป็นที่จะต้องจัดทำร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2564 

ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตราที่ 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตราที่ 6 (19) และมาตราที่ 16 (24) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 23 มาตรา 
26 มาตรา 28 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น โดยเสนอขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นและนายอำเภอฝาง จึงจัดทำร่าง
ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2564 ไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา 
พ.ศ.2564” 
  ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในตำบลม่อนปิ่น ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำ
การองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นแล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ 3. ให้บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั ่งอื ่นใดในส่วนที ่ได้ออกแล้วใน
ข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ 4. ในข้อบัญญัตินี้ 
 “การเผา” หมายความว่า การจุดไฟเผาขยะมูลฝอย หญ้าแห้ง ต้นไม้ หรือสิ่งอื่นใด อันเป็นเหตุให้เกิด
ควัน ความร้อน สิ่งมีพิษ ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า จนเป็นเหตุทำให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชน ยกเว้นการเผาประกอบอาหารในครัวเรือนหรือการจัดเลี้ยงเนื่องในโอกาสต่าง ๆ และการ
ฌาปนกิจศพที่กระทำการตามประเพณีท้องถิ่น ไม่ให้ถือว่าเป็นการเผาตามข้อบัญญัตินี้ ส่วนการเผาที่เกิดจาก
การประกอบอาหาร เพื่อการจำหน่ายหรือเพื่อธุรกิจการค้าให้ขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นและให้เสีย
ค่าธรรมเนียมตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
ข้อบัญญัตินี้  

 ข้อ 5. ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจดังต่อไปนี้ 
   (1) โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ 
   (2) สอดส่องและกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้โดยเคร่งครัด 
   (3) ตักเตือนผู้กระทำความผิดหรือสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไข หรือขจัดสภาพรก
รุงรังหรือความไม่เรียบร้อยให้หมดไป 
   (4) รายงานการกระทำผิดของผู้กระทำความผิดซึ่งไม่เชื่อฟัง เพื่อให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นดำเนินการปรับตามข้อบัญญัตินี้ 
  ข้อ 6 เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินผู้ ใดปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้หรือธัญพืชที่ตนปลูกไว้ 
หรือที่ขึ้นเองในที่ดินของตนเหี่ยวแห้ง หรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปล่อยปละละเลย ให้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูล
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ฝอยในบริเวณของตน ถ้ามีการปล่อยปละละเลยนั้น มีสภาพเสี่ยงทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้าง 
เจ้าของหรือผู้ครอบครองมีความผิดตามข้อบัญญัตินี้ 
  ข้อ 7 ห้ามมิให้เผาขยะ หญ้าแห้ง ต้นไม้หรือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการเผาในเขตที่ดินของตน 
หรือที่ดินหรือทางสาธารณะ หรือป่าไม้ในประการที่ทำให้เกิดควันหรือฝุ่นละออง ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ใดขาย หรือจำหน่ายสินค้าที่เกิดควันไฟหรือฝุ่นละอองบนถนนหรือในที่
สาธารณะ 
  ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใด 
   (9.1) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยในที่ดินของตนหรือที่สาธารณะ 
   (9.2) ปล่อยปละละเลยให้มีสิ ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยในที ่ด ินของตนหรือที่
สาธารณะในสภาพที่ประชาชนทั่วไปเห็นได้ว่าอาจจะเกิดไฟไหม้ลุกลาม 
  ข้อ 10 หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการนี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจจัดการตามความจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการเผา หรือ
ป้องกันการลุกลามของไฟหรือดำเนินการใด ๆ กับพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ เช่น การทำแนวกันไฟ การตัด 
การถาง การรื้อถอน เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการนั้น 
  ข้อ 11 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 
5 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
  ข้อ 12 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 5 
หรือฝ่าฝืนข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 และ ข้อ 9 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
  ข้อ 13 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตาม
ความจำเป็นและความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 
  ข้อ 14 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นรักษาการตามข้อบัญญัตินี้และมีอำนาจ
ออกประกาศระเบียบและคำสั่งอ่ืนใดเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติตำบลนี้ 
 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการจะสอบถามเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 
 นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13     
ขออนุญาตประธานสภาครับ ผมขออนุญาตนำเรียนสอบถาม ขอให้ย้อนกลับไปดูในร่างข้อบัญญัติข้อที่ 8 ครับ  
ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ใดขาย หรือจำหน่ายสินค้าที่เกิดควันไฟและฝุ่นละอองบนถนนหรือในที่สาธารณะ คือว่าห้าม
ไม่ให้ขายเลยใช่หรือไม่ครับ ก็หมายความว่าร้านค้าขายโดยทั่วไป เช่น ร้านขายไก่ปิ้ง หมูปิ้ง ที่อยู่ริมทางหรือว่า
อยู่ภายในพื้นที่ที่ดินของตนเองจะขายไม่ได้เลยนะครับ ในข้อนี้ ถ้าห้ามไม่ให้ขายจะเป็นการละเมิดสิทธิ์มาก
จนเกินไปหรือไม่ครับ ผมขออนุญาตนำเรียนปรึกษาดูนะครับ ถึงแม้ว่าจะอยู่ในข้อกฎหมาย แต่ว่าถ้าบอกไปอีก
อย่างประมาณว่าถ้าจะทำการขายจะต้องมาขออนุญาตก่อน เพราะตามปกติแล้วร้านค้าร้านขายก็เหมือนกับ
การใช้ไฟในครัวเรือน ไม่ได้เป็นการใช้ไฟเหมือนกับการเผากิ่งไม้ ใบไม้จนเกิดเป็นมลภาวะ โปรดช่วยกัน
พิจารณาดูด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 เรียนเชิญท่านเยาวเรศ ปัญจะเรือง 
 นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน ดิฉันนางเยาวเรศ ปัญจะเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่ 6     
ขออนุญาตประธานสภา ขอให้ดูในข้อ 6 เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินผู้ใดปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้หรือ
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ธัญพืชที่ตนปลูกไว้ หรือที่ขึ้นเองในที่ดินของตนเหี่ยวแห้ง หรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปล่อยปละละเลย ให้มีการ
ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในบริเวณของตน ถ้ามีการปล่อยปละละเลยนั้น มีสภาพเสี่ยงทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลาม
เป็นบริเวณกว้าง เจ้าของหรือผู้ครอบครองมีความผิดตามข้อบัญญัตินี้ แต่ว่าในบางครั้งทางเจ้าของที่ดินไม่ได้
ปล่อยปละละเลย แต่ว่ามีการนำมาทิ้ง บางครั้งเจ้าของพื้นที่ก็ลำบากใจ และได้มาปรึกษาหารือให้ฟังว่าเรา
จะต้องทำอย่างไร เพราะว่าในระเบียบตรงนี้ได้บอกว่าปล่อยปละละเลย ซึ่งทางเจ้าของที่ไม่ได้ปล่อยปละละเลย
แต่ว่ามีบุคคลคนอ่ืนนำมาทิ้งยังพ้ืนทีข่องตน จะต้องดำเนินการอย่างไร ขอฝากให้พิจารณาด้วย ขอบคุณค่ะ 
 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการจะสอบถามหรือว่าจะเสนอแนะเรียนเชิญครับ เพราะว่าเป็นข้อบัญญัติตำบล
ที่จะต้องให้การเห็นชอบ และจะต้องมาพิจารณาร่วมกันว่ามีสิ่งไหนที่ตกหล่น หรือว่าขาดตกบกพร่องส่วนไหน 
หรือว่าอาจจะมากเกินไป จะตัดในส่วนไหนออก เรียนเชิญท่านนิติกร 
 นายวสันต์ ศรีสนอง , นิติกรชำนาญการ   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน กระผมนายวสันต์ ศรีสนอง นิติกรชำนาญการ  ขออนุญาตประธานสภาครับ สำหรับเรื่อง
ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2564 เนื้อหาในข้อบัญญัตินั้น      
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้นำเสนอไปเมื่อครู่นี้ แต่ว่าผมจะได้เสนอในข้อกฎหมาย ที่ทางหัวหน้าสำนักปลัดก็
ได้เสนอแนะไปแล้ว ผมจะขอเสริมในเนื้อหาและมาตรานั้น ๆ เพราะว่ามาตราบางมาตรานั้นได้มีเนื้อหาอยู่        
ซึ่งข้อบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.  2562 นั้น 
ในมาตรา 71 ในพระราชบัญญัติ ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติ เพื่อใช้บังคับในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลได้ที่ไม่ขัดแย้งต่อข้อกฎหมาย เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ตอนท้ายในการนี้ จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและจะกำหนดโทษปรับโทษฝ่าฝืนด้วยก็ได้ 
แต่ไม่ให้กำหนดโทษปรับเกิน 1,000 บาท เว้นไว้แต่จะมีกฎหมายเป็นอย่างอื่น ในข้อ 16 ให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่การจัดระบบการบริหารการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที ่ของ
ตนเอง ดังนี้ มาตราที่ 66 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล และ (24) การ
จัดการการบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ พรบ.
สาธารณสุข ที่พูดเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นประเด็นเมื่อครู่นี้ คือเรื่องของการเผาถ่าน และการจำหน่ายสินค้า พรบ.
สาธารณสุขที่เกี ่ยวกับเรื ่องรำคาญ ในมาตราที่ 26 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจห้ามไม่ให้ผู้อื ่นผู้ใดไม่
ก่อให้เกิดความรำคาญในที่หรือว่าทางสาธารณะ หรือสถานเอกชนรวมทั้งการระงับเหตุรำคาญด้วย ตลอดทั้ง
การดูแลปรับปรุง บำรุงรักษาทั้งทางบกทางน้ำ รางระบายน้ำ คูคลอง และสถานที่ต่าง  ๆ ในเขตของตนได้ ให้
กำจัดเหตุรำคาญนี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือ  เพื่อระงับ กำจัด และควบคุมเหตุ
รำคาญต่าง ๆ ได้ นี่คือประเด็นหลักที่ทางท่านสมาชิกสภาได้มีการสอบถามเข้ามา สำหรับขั้นตอนในการออก
ข้อบัญญัตินั้น ญัตติในครั้งนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เป็นผู้เสนอ ซึ่งในการเสนอนั้นก็ต้องผ่าน
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบ เพราะว่าข้อบังคับในการประชุมสภา พ.ศ.  2549 แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 นั้น ในข้อที่ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติในที่ประชุมสภาท้องถิ่นพิจารณาเป็นสาม
วาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้สามวาระรวดเดียวก็ได้ วรรคสอง ในการพิจารณา 3 วาระรวดเดียว 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกผู้ที่อยู่ในที่ประชุม จะ
เป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา 3 วาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาในวาระที่ 2 
นั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติในสภา และให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นประธานในการแปร
ญัตติ ดังนั้นใน ข้อที่ 6 ที่ทางท่านสมาชิกสภาได้ให้การสอบถาม ได้เกี่ยวพันกับกฎหมาย เช่น กิจการตรงนี้ที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น การเผาถ่าน การขายของบนทางสาธารณะ จะต้องเข้าเหตุรำคาญจริง ๆ 
 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 เรียนเชิญท่านรองประธานสภา 
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 นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น             
ขออนุญาตประธานสภานะครับ ขออนุญาตสอบถามในประเด็นในเรื่องข้อบัญญัติตำบล อยากจะสอบถามว่าที่
ได้มาพิจารณากันในวันนี้ มี 2 คำถาม 1. ข้อบัญญัติที่นำเข้ามาในวันนี้เข้ามาเพื่อน้อมรับ หรือเพื่อรับทราบ 
หรือข้อบัญญตัิฉบับนี้สามารถแก้ไขเพ่ิมเติมได้อีก ต้องการที่จะทราบในส่วนนี้ก่อนครับ ขอบคุณครับ 
 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 
 นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13     
ขออนุญาตประธานสภานะครับ คือที ่ผมได้ย้อนแย้งไปนั ้น คือข้อบัญญัตินั ้นนำมาเข้าสภาเพื ่อพิจารณา           
พอพิจารณาเราก็ต้องช่วยกันดู ว่าสิ่งไหนเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวบ้านในตำบลม่อนปิ่น หรือว่าจะเกิดโทษ
ต่อเขา เราก็ต้องมาช่วยกันพิจารณาดู เราข้อบัญญัตินี้ออกไป อย่างข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ใดขาย หรือจำหน่ายสินค้า
ที่เกิดควันไฟหรือฝุ่นละอองบนถนนหรือในที่สาธารณะ นี่เป็นคำสั่งนะครับ “ห้าม” แม้แต่ข้อความที่ได้ระบลุง
ไป “ห้ามมิให้ผู้ใดขาย หรือจำหน่ายสินค้าที่เกิดควันไฟหรือฝุ่นละอองบนถนนหรือในที่สาธารณะ” ซึ่งบนถนน
ผมเชื่อว่าไม่มีใครจะไปขายของบนนั้นนะครับ ต้องบอกว่าริมทางเท้าหรือว่าทางเดินสาธารณะ แต่ถ้าบอกว่า
ห้ามขาย ไม่สามารถขายอะไรได้เลยนะครับ คือว่าผมติดประเด็นตรงที่ว่า “ห้าม”  คือไม่ให้ขาย ทำไมไม่ใช้
อำนาจอื่นไปครับ ถ้าหากมีการขายให้ขออนุญาตเหมือนกับที่ได้กล่าวไว้ในข้อข้างบนนี้ ทำไมต้องระบุด้วยว่า 
“ห้ามขาย” คือว่ามันจะย้อนแย้งกันนะครับ ในเมื่อจะให้มีการขายจะต้องให้มาขออนุญาตแต่ว่าถ้ามาขอ
อนุญาตแล้วบอกว่าห้ามขาย คือว่าตัวของกฎหมายมันย้อนแย้งกันนะครับ โปรดลองพิจารณาดูให้ดี ๆ นะครับ 
ท่านนิติกรคงจะเข้าใจในส่วนตรงนี้ดี ถ้าบอกว่ายกเว้นการประกอบอาหารต่าง ๆ ทำไมไม่ตัดข้อที่ 8 ออกไป  
คือว่าการขายของการประกอบอาชีพ ถ้าพูดง่าย ๆ ตอนนี้จะเข้าสู่ช่วงของเทศกาลท่องเที่ยวให้สุดเส้นทางใน
ตำบลม่อนปิ่น จะมีการขายปิ้งย่างอยู่ข้างทาง และถ้ามาบอกว่าห้ามขาย ให้หาถ้อยคำหรือว่าข้อกฎหมายที่
ดีกว่านี้ที่ชาวบ้านยอมรับได้มาให้พิจารณาด้วยครับ แต่ถ้าบอกว่าห้ามขายนั้นชาวบ้านก็คงไม่ยอมครับ ต่อให้
ประกาศไป 7 วัน ก็จะมีแต่คนมาทักท้วงได้ครับ 
 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
 นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในระเบียบวาระในเรื ่องของร่าง
ข้อบัญญัติตำบล จะมีอยู่ 2 ส่วน ขอเกริ่นก่อนนะครับ ผมก็เพิ่งที่จะทราบในเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน เพื่อเป็น
เครื่องมือในการกำกับควบคุม ถ้าเราไม่มีก็จะเข้าข่ายละเว้น ขอทำความเข้าใจในบริบทนี้ด้วยนะครับ บริบทใน
ข้อที่ 2 ในการทำนี้ ในแต่ละท้องถิ่นจะดำเนินการใด ๆ จะต้องมีกฎหมายท้องถิ่นเพ่ือรองรับกำกับท่ีว่าจะมีการ
รื้อการถอน เหมือนกับ พรบ.ทุกอย่างที่ได้ออกมา ซึ่งท้องถิ่นจะต้องมี คือร่างข้อบัญญัติตำบล ผมก็ได้เห็นตาม
สภาพของร่างข้อบัญญัติตำบลนั้นไม่ได้ต่างจากท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ในเรื่องของร่างข้อบัญญัติตำบลวันนี้ขอ
ถอนญัตติออกทั้งหมดก่อนได้หรือไม่ เพราะว่ามันมีเรื่องที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านจะต้อง
แก้ไขให้มันถูกต้องก่อนที่จะนำเข้ายังสภาอีกครั้ง และวันนี้ผมเป็นห่วงว่าเป็นวันสุดท้ายที่จะต้องมีเรื่อง ในการ
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง 23 โครงการ งบประมาณ 18 กว่าล้านบาท อาจจะทำให้เสียเวลาตรงนี้ไปมาก 
ในวันนี้ผมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตขอถอนญัตติพิจารณาขออนุมัติร่างข้อบัญญัติ
ตำบล เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2564 ออกไปก่อนนะครับ 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 วันจนัทร์ ท่ี  22 มีนาคม 2564      8 

 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 เรียนเชิญท่านนิติกร 
 นายวสันต์ ศรีสนอง , นิติกร ชำนาญการ   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน กระผมนายวสันต์ ศรีสนอง นิติกรชำนาญการ  ขออนุญาตประธานสภาครับ ญัตติที่ได้
เสนอโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นสามารถที่จะถอนญัตตินี้ได้ครับ แต่เนื่องจากที่ได้นำเรียนไว้
เมื่อครู่นี้ขอฝากทางท่านสมาชิกสภาที่ได้เป็นห่วงใยเรื่องนี้ด้วยนะครับ อย่างเช่นเรื่องการจำหน่ายสินค้าบนทาง
เท้า ก็มีในเรื่อง พรบ.ทางเท้า เฉพาะฉบับหนึ่งแล้ว แต่ว่าเรื่องนี้จะควบคุมในเรื่องของสุขภาพ หมอกควันจาก
การเผาอย่างเดียว แต่ว่าเนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นำร่างข้อบัญญัติตัวนี้เข้าสภาเพ่ือให้ทางสภาเห็นชอบ 
แต่ว่าร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ได้เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านที่ประกอบอาชีพ ดังนั้นทางท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจึงขอถอนญัตตินี้ออกไปก่อนซึ่งสามารถกระทำได้ครับ และจะได้ให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องได้ไปดูขอบเขตและเนื้อหาและข้อกฎหมายที่ชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อตำบลของเราให้
มากที่สุด และจะต้องมีสมาชิกสภาของเราได้เป็นคณะกรรมการเข้าร่วมหารืออีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณครับ 
 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน 
 นายสวัสดิ์ สุกิน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  หมู่ที่ 7 ขออนุญาตประธานสภาแสดง
ความคิดเห็นว่าในการเสนอญัตตินี้ คือว่าในญัตตินี้ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ยื่นญัตติเข้ามา 
แต่ว่าอยากจะเสนอว่าให้เอาออกไปพิจารณาว่าตกหล่นที่ไหน สมควรที่จะเพิ่มเติมตรงไหน ให้ไปปรึกษาทาง
ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านดูก่อน ว่าน่าที่จะมีการเพิ่มเติมหรือว่าแก้ไขตัดส่ วนไหนออกไป ไม่ใช่จะมาพิจารณา
กันแค่ในสภา บางครั้งชาวบ้านอาจจะมีความคิดดีๆ ต้องการที่จะเสนอแนะเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางชุมชน
มากที่สุด ขอบคุณครับ 
 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
คือว่าเป็นส่วนดีของทางตำบลของเรา เพราะว่าเป็นข้อบัญญัติของตำบลของเรา ในการนำมาพิจารณาตรงนี้
เพื่อให้เห็นถึงข้อดีข้อเสีย ในการนำเข้าสภาจะเป็นส่วนที่ดีมาก แต่ว่าที่ได้มาถกเถียงกันในที่สภาแห่งนี้ เรายัง
ไม่ได้สอบถามถึงความคิดเห็นของชาวบ้าน ผู้ประกอบการ ในญัตติที่  5.2.1 ญัตติพิจารณาขออนุมัติร่าง
ข้อบัญญัติตำบล เรื่องการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2564 เรียนเชิญท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลได้ถอนญัตติ เรียนเชิญครับ 
 นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขอถอนญัตติที่ 5.2.1 ญัตติพิจารณาขอ
อนุมัติร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่องการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2564 ที่จะให้สภาตำบล
แห่งนี้พิจารณา ในนามของผู้บริหารขอถอนญัตติเรื่องนี้เลื่อนออกไปก่อนเพื่อนำไปปรับปรุงและเสนอเข้าสภา
อีกรอบหนึ่ง ซึ่งอาจจะเกิดการคลาดเคลื่อนในการนำเสนอ ก็ขอน้อมรับในประเด็นนี้เพื่อปรับปรุงและน ำไป
แก้ไขเพ่ิมเติมเข้าสูก่ารประชาคมก่อนเสนอสภาให้ถูกต้องต่อไปครับ  

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ทางฝ่ายบริหารก็ได้ถอนญัตติ 5.2.1 เรียบร้อยแล้วครับ ญัตติ 5.2.1 ได้ถอนออกจากในวาระไปนะครับ 
เพื่อให้ท่านนายกนำไปพิจารณาข้อดีข้อเสียในส่วนที่บกพร่องแล้วนำเข้าสู่สภาแห่งนี้ใหม่นะครับ ต่อไปญัตติ 
5.2.2 ญัตติพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบที่สาธารณะ 
หมู่ 12 โครงการปี 2563 กองช่างเชิญครับ 
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นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                       
กระผมนายนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง สำหรับญัตติที่ขอทางสภาพิจารณาโครงการของหมู่ 12  
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบที่สาธารณะ โครงการนี้อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำป ี2563 หน้าที่ 165 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่าง ๆ 
 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบท่ีสาธารณะ หมู่ 12 บ้านม่อนปิ่นใต้ 
  “เพื ่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั ้วรอบที่สาธารณะหมู่บ้าน หมู ่ 12 บ้านม่อนปิ่นใต้  ยาวรวม 
200.00 เมตร สูง 1.75 เมตร บ้านม่อนปิ่นใต้ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 178 ลำดับที่ 101 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิต
สินค้าชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล” มีเหตุอยู่ว่าโครงการนี้อยู่ระหว่างการทำสัญญาเสร็จเรียบร้อย ผู้รับจ้าง
ได้เข้าดำเนินการเข้าไปหน้างานวัดพื้นที่ที่ดินสาธารณะเข้าไปวัดพื้นที่ร่วมกับท่านสมาชิก วัดพื้นที่ดูแล้วความ
ยาวที่กำหนด 200 เมตร ปรากฎว่าขาดไปประมาณ 7 เมตร วัดพื้นที่ได้แค่ 193 เมตร หายไปอยู่ 7 เมตร 
จาก 200 เมตร ก็ไดพิ้จารณาปรึกษากันเรียบร้อยแล้วว่าไม่มีพ้ืนที่ลงแล้ว จึงได้นำมาปรึกษาขอความเห็นชอบ
จากทางสภา เพราะว่าข้อความในข้อบัญญัติระบุไว้ 200 เมตร จะขอแก้ไขเป็น 193 เมตร ปริมาณงานก็จะ
ลดลงไปงบประมาณก็จะลดลง แต่ตัวของงบประมาณทางกองช่างก็ยังจะต้องพิจารณา ต้องไปปรับลดอีกครั้ง
ต้องไปคำนวณก่อน ตอนนี้ขอพิจารณาเห็นชอบก่อนและต้องกลับไปคำนวณลดลงเท่าไหร่ ขอนำเรียนปรึกษา
ทางสภาเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
 นายการุณ  รัตนธรรม ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น           
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุก
ท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตตอบคำถามครับ ในเรื่อง
ของกรณีเปลี่ยนแปลงปี 2563 สำรวจครั้งแรกนั้น 200 เมตร ขออนุญาตสอบถามท่านสมาชิก ตอนนั้นท่าน
สำรวจด้วยหรือไม่ปี 2563 ที่ไปสำรวจแล้วพื้นที่มันหายไป แล้วอีกประเด็นหนึ่งผู ้อำนวยการกองช่า งขอ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของการขอลด ตรงงบประมาณลดพร้อมกันได้หรือไม่ เพราะการประชุมสภาจะเปิดการ
ประชุมวิสามัญวันนี้สุดแล้ว ลดทั้งปริมาณงานถ้าปริมาณงานลดงบประมาณก็ต้องลดใช่หรือไม่ ตอนนี้เราลดแค่
ปริมาณงานแต่เราไม่ได้ลดงบประมาณ แล้วจะไปขอลดอีกครั้งตอนไหน คำนวณตอนนี้ได้หรือไม่ ขออนุญาต
ผู้อำนวยการกองช่าง  

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญผู้อำนวยการกองช่างครับ 

นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง        
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                
กระผมนายนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง โครงการนี้อยู่ระหว่างการทำสัญญา เพราะว่าสัญญาต้องไป
คำนวณจากการเสนอราคาของผู้รับเหมาเปรียบเทียบกันด้วยนะครับ การเสนอราคาในข้อบัญญัติตัวอย่างเช่น 
ตกลงทำสัญญา 500,000 บาท จะได้ทันทกี็ไม่ใช่ จะต้องเข้าคณะกรรมการตรวจการจ้างด้วยนะครับ ผมต้อง
เรียนคณะกรรมการตรวจการจ้างด้วย แต่ถ้าจะให้คำนวณมามันต้องใช้เวลา ต้องมีความละเอียด ถ้าจะให้ทำ
ตอนนี้เลยก็ขอเวลานะครับ เพราะต้องใช้เวลาครับท่านผู้บริหาร ถ้าเราคำนวณเกิดผิดพลาดมันอยู่ในระหว่าง
ทำสัญญาครับ 
 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
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 นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุก
ท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม อันที่จริงมันเป็นอำนาจของสภาในการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 ท่านนายกครับ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งครับ อยากจะสอบถามทางกองช่างหรือทางท่านนายกด้วยนะครับ 
ว่าการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งต้องทำก่อนการสอบราคาหรือการประเมินราคาใช่หรือไม่ครับ หรือว่าสอบราคา
เสร็จเรียบร้อยแล้วมาเปลี่ยนแปลงได้หรือไมค่รับ เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 
 นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13      
ขออนุญาตครับ เรื่องของการทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้ง เรื่องโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบที่สาธารณะ หมู่ 12 คือเราต้องทำก่อนจะประเมินราคาไม่ใช่หรือครับ อีกอย่างผมเป็นห่วงประเด็น
เดียวกับท่านนายกนะครับ คือเราจะประชุมอีกรอบพูดได้เลยว่าจะการประชุมรอบสุดท้ายนะครับ ถ้าท่านจะ
นำราคามาให้ทีหลังจะไม่ทันนะครับ แล้วโครงการของหมู่ 12 ก็จะไม่ได้นะครับ ผมเป็นห่วงเรื่องนี้ถ้าท่านทำ
มาเรียบร้อยวันนี้ก็เป็นอันตกลงอนุมัติวันนี้เลย ต้องเข้าใจพวกผมด้วยนะครับ พวกผมทำงานในส่วนนี้ก็ต้อง
รอบคอบหน่อยนะครับ ไม่ใช่ว่าจะมาบันทึกรายละเอียดอะไรก็ไม่มีมาให้ แล้วท่านจะเอามาเสนอให้อีกครั้ง 
ตัวอย่างถ้าจาก 200 เหลือ 190 กว่า เงินก็ต้องหายไปอีก ส่วนตรงนั้นผมไม่ได้ติดใจแต่ผมอยากให้โครงการ
มันสิ้นสุดแล้วเสร็จเพราะว่ามันค้างเยอะครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญผู้อำนวยการกองช่างครับ 

นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง  
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                
กระผมนายนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ข้อเท็จจริงผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ โครงการนี้โครงการ
ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบที่สาธารณะ หมู่ 12 เป็นโครงการในข้อบัญญัติปี 2563 ได้ขออนุมัติแล้ว  
500,000 บาท ก็อยู่ในวงเงินนี้นะครับ ที่จะมาขอพิจารณาก็คือเรื่องปรับลดความยาวลงเท่านั้นครับ แต่เรื่อง
งบประมาณนั้นก็อยู่ในวงเงิน 500,000 บาท อยู่แล้ว การจะไปปรับลดเป็นในเรื่องของการบริหารสัญญาครับ 
เพราะว่าผมเรียนให้ทราบว่าเราต้องเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างด้วยนะครับ ในสภาแห่งนี้เราจะขอแค่ว่า
ปรับลดปริมาณงานเป็นข้อความเป็นคำชี้แจ้งนะครับ แต่การก่อสร้างก็จะอยู่ในงบประมาณ 500,000 บาท  
เพราะเราขออนุมัติงบ 500,000 บาท อยู่แล้วใช่หรือไม่ครับ เพราะว่าผมไม่ได้ขอเงินเพิ่ม แต่การปรับลดนั้น
จะอยู่ในการทำสัญญาระหว่างผู้รับจ้างนะครับ แล้วก็จะขออธิบายอีกครั้งว่าการบริหารสัญญาในเมื่อองค์การ
บริหารส่วนตำบลเราทำสัญญากับผู้รับจ้างไปแล้ว ระเบียบงบประมาณฉบับใหม่ข้อ 31 ระบุว่าการบริหาร
สัญญาการปรับลดปริมาณงานอยู่ในอำนาจของคณะผู้บริหารให้ผู้บริหารพิจารณา แต่เรื่องของสภาของเราผม
ขอคือการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งความยาว 200 เมตร เท่านั้น ไม่ได้ขอวงเงินงบประมาณเพิ่มหรือลดนะครับ 
อยู่ในกระบวนการอยู่แล้ว เพราะเราเป็นคู่สัญญากับผู้รับเหมาอยู่แล้วนะครับ เราปรับลดมันไม่มีผลอะไรเลย 
แต่ปรับเพิ่มมันจะมีผลผมก็ต้องกลับมาขอเงินสภาเพ่ิม ขอให้รับทราบตรงนี้ด้วยนะครับ แต่ถ้าผมจะขอเพ่ิมเงิน
นั้นผมจะต้องมาทำรายละเอียดเพ่ิมอยู่แล้วใช่หรือไม่ครับ เพราะตรงนี้มันวงเงิน 500,000 บาท เราทำสัญญา
ไปแล้ว มันจะมีปัญหาที่ว่าการเป็นคู่สัญญากันมันจะมีปัญหา เพราะว่าเราต้องเรียกผู ้รับเหมามายกเลิก 
ผู้รับเหมาจะยินยอมหรือไม่ก็ไม่รู้ แต่ว่าการปรับลดนั้นต้องยินยอมอยู่แล้ว เพราะว่าปริมาณงานมันจะลดลง    
ค่างานก็จะลดลง เพราะมันอยู่ในระบบ EGP อยู่แล้วนะครับ วงเงิน 500,000 บาท เราไม่ได้เสียหายอะไร
เพราะอยู่ในวงเงิน ขออธิบายตรงนี้ 
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 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน 
 นายสวัสดิ์ สุกิน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 ขอสอบถามทางผู้อำนวยการ
กองช่าง ใช่ครับ ถ้าเป็นการปรับลดนั้นสามารถทำได้นะครับ วงเงิน 500,000 บาท เข้าใจครับ แต่ระยะทางที่
วัดได ้200 เมตร แต่ตอนนี้มาแก้ไขระยะความยาว คำว่าลดนั้นแน่นอนอยู่แล้ว ตัวเลขจาก 200 ต้องปรับลด
เป็นร้อยกว่า ตามหลักถ้ามันร้อยกว่าเมตรงบประมาณก็ต้องขอไม่ถึง 500,000 บาท ในความคิดมุมมองของ
เรานะครับ ใช่หรือไม่ครับ ถ้าถามว่าร้อยกว่าเมตรของบ 500,000 บาทนั้น สภาอาจจะไม่อนุมัติหรือยังไง   
ผมเปรียบเทียบนะครับ ท่านกล่าวว่าอยู่ในวงเงินใช่ครับ ผมเข้าใจการปรับลดสามารถทำได้ แต่คำทีเ่ขียนกับคำ
ชี้แจ้งลายลักษณ์อักษรมันมีตรงนี้อยู่ ท่านก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับ แล้วเรามาทำกะทันหันจะทันไหม โครงการ
ของหมู่ 12 ที่ท่านนายกถามเมื่อสักครู่ครับ  
 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุก
ท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม ขออนุญาตครับ ความหมายของผู้อำนวยการช่างเหมือนกับสัญญาแนบท้าย
ใช่หรือไม ่ถ้าตามข้อ 31 ที่กล่าวมาเป็นสัญญาแนบท้าย อาจจะคลุมเครือว่าสภาแค่รับทราบว่าปริมาณมีเท่านี้
ใช่หรือไม ่ไม่ได้เหมือนกับอ่ืน ๆ แล้ว สัญญาแนบท้ายจะมีผลกับพนักงานตรวจงานจ้าง ซึ่งในสัญญากรณีตรวจ
งานจ้างครั้งแรกทำสัญญาทำท่ี 200 เมตร ใช่หรือไมท่่านสมาชิกท้ังสองท่าน แต่พอผู้รับจ้างลงทำงานพ้ืนที่จริง 
ซึ่งมันก็จะย้อนกลับไปที่ท่านสมาชิกถาม สัญญาจะต้องเกิดก่อนหรือเกิดหลังสัญญา สัญญาเกิดผู้รับเหมาก็ต้อง
ลงพื้นที่ไปวัดหน้างานจริงแล้วหายไป ตอนนั้นจะไม่รู้ได้เลยว่าบริษัท ก บริษัท ข ใครจะได้โครงการนี้ พอได้
แล้วกต็้องไปลงหน้างานจริง แสดงว่าพ้ืนที่ของเราไม่เต็มหายไป 7 เมตร พอหายไป 7 เมตร ถ้าเราไม่แก้ไขเรื่อง
ของสัญญาอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนต้องทำความเข้าใจด้วยว่าเวลาตรวจงานจ้างต้องมี ผู้ใหญ่บ้าน มีอยู่ 5 
ท่าน ต้องมีพนักงานไปตรวจ ทำไมสัญญาบอก 200 เมตร ผมไปวัดได้ 193 เมตร แล้วหายไปไหน แต่ถ้ ามี
สัญญาแนบจะเห็นเลยทั้งคณะกรรมการไปตรวจ ผมจะตรวจรับใน 193 เมตร ไม่ใช่ปรับลดจาก 200 เมตร 
ใช่หรือไม่ ลักษณะแบบนี้ที่จะให้ท่านรับทราบจะเป็นแบบสัญญาแนบท้าย แต่ผู้รับเหมานั้นไม่ผิด ผู้รับเหมาไม่
สามารถรู้ได้เลย ผมก็ไม่รู้ ใครก็ไม่รู้ ว่าความยาวจริง ๆ เท่าไหร่ แต่เมื่อลงหน้างานจริง ๆ ได้คู่สัญญาแล้วเอา
อุปกรณ์ไปวัดเผอิญมันหายไป ก็จะเป็นสัญญาแล้ว ก็ต้องปรับลดค่างานตามกระบวนการที่ช่างได้คำนวณใช่
หรือไม่ ลักษณะแบบนี้ไหมที่จะนำเสนอในสภาแห่งนี้ ซึ่งเห็นอยู่หลายโครงการที่กรรมการจะไม่แย้ง กรรมการ
ตรวจรับจะไม่ยอมรับเลย เพราะในสัญญาของคุณมันเป็น 200 เมตร แต่ไปตรวจรับมันหายไป 7 เมตร เขาก็
ไม่ยอมรับ ถ้าเป็นลักษณะสัญญาแนบท้าย ทั้งผู้อำนวยการกองช่างคณะกรรมการที่มีอยู่ประมาณ 5 ท่าน รอบ
สองก็ไปคุยกันทำสัญญาแนบท้ายเข้ามาในรับทราบว่าพื้นที่มันหายเท่านี้ มันก็จะได้ให้สภาอนุมัติ ลักษณะ
โครงการเดิม ปริมาณงานลดทำให้ท้องถิ่นเสียหาย ชุมชนได้รับความเสียหาย แต่สัญญาต้องกลับไปทำสัญญาให้
ถูกต้อง เพราะกรรมการที่ตรวจรับจะเป็นผู้เห็น เข้าไปตรวจรับกับท่าน ใช่หรือไมท่่านนิติกร ทำแบบนี้เรื่องของ
โครงการนี้ 
 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 เรียนเชิญท่านนิติกร 
 นายวสันต์ ศรีสนอง , นิติกร ชำนาญการ 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน กระผมนายวสันต์ ศรีสนอง นิติกรชำนาญการ ขออนุญาตประธานสภาครับ คือการบริหาร
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สัญญานั้นตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คือจริง ๆ 
แบบที่ท่านพูดเมื่อสักครู่ ท่านจะมาเปลี่ยนข้อความใช่หรือไม่ครับ มาเปลี่ยนเนื้อหาสัญญา แต่ว่ามันเป็นบันทึก
ท้ายสัญญาใช้บังคับได้ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากการบริหารสัญญาตรงนี้มันต้องมีในรูปของคณะกรรมการด้วย 
จริงๆ ตรงนี้งบประมาณตั้งไว้ 500,000 บาท ทางท่านผู้อำนวยการช่างได้นำเรียนเมื่อสักครู่ เราบริหารอยู่
ตรงนี้แต่เนื่องจากขนาดที่เราดำเนินการไปความจริงมันปรากฏขึ้นทีหลังแล้วมันไปไม่ได้เราต้องมาปรับลด     
ตรงนี้หลักคือต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน งบประมาณของแผ่นดินต้องไม่เสียหาย แนวทางของ 
สตง. ปปช. แนวทางนี้หมดครับ แต่ว่ามันอาจจะขัดแย้งในเรื่องต้องทำก่อนหรือหลัง แต่ว่าต้องปริมาณงานเท่า
เดิมงบประมาณเราไม่เพ่ิม ประชาชนได้ประโยชน์ รัฐได้ประโยชน์ไม่เป็นไร แต่ว่าต้องมาปรับเข้าที่ประชุม 
 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 
 นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13      
ถ้าช่วยกันตรวจความถูกต้องบันทึกข้อความนะครับ  
  “ ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรศักดิ์วิศวกรรมโยธา โดยนายศรศักดิ์ เป็งสุรินทร์ ได้ตกลง
รับจ้างก่อสร้างรั้วรอบที่สาธารณะหมู่บ้าน ความยาวรวม 200.00 เมตร สูง 1.75 เมตร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พื้นที่ดำเนินการ บ้านม่อนปิ่นใต้ หมู่ที ่ 12 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 27/2564 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 วันเริ่มทำงานจ้าง 3 มีนาคม 2564 
วันสิ้นสุดทำงานจ้าง 31 พฤษภาคม 2564 ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน ค่าก่อสร้าง 499,000 บาท           
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น ” รัฐไม่เสียหายใช่ไหมครับ ในข้อความระบุไว้ที่ “ความยาวรวม 200.00 
เมตร ค่าก่อสร้าง 499,000 บาท” หายไป 7 เมตร เงินอีกเท่าไหร่ รัฐไม่เสียหายหรือครับ ท่านกล่าวมาแบบ
นี้รัฐก็เสียหายนะครับ สมาชิกอนุมัติไปก็เสียหายนะครับ ถึงแม้ว่าเป็นเอกสารแนบท้ายก็จริง แล้วผมถามย้อน
ไปวันที่ออกไปสำรวจปี 2563 ใครออกสำรวจครับ ท่านได้เรียกสมาชิก 2 ท่าน ไปร่วมสำรวจกับท่านหรือไม่ 
แตพ่อท่านออกไปสำรวจอีกครั้งท่านกลับมาบอกว่าไม่ถึง ใช่หรือไมค่รับ ผมถามย้อนกลับไปเฉย ๆ ท่านทำเป็น
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปดูในระบบคอมพิวเตอร์นะครับ ถ้าถามว่ารัฐไม่เสียหายตั้งยอดไว้ที่ 499,000 บาท 
หายไปอีก 7 เมตร มันจะหายไปกี่บาทท่านคิดดนูะครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจ้งท่านสมาชิกครับ 

นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน               
กระผมนายนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตนำเรียนชี้แจ้งในสภานะครับ การทำสัญญาทำ
ไปแล้วนะครับ 499,000 บาท เป็นการทำสัญญากับผู้รับเหมาความยาว 200 เมตรนั้น 499,000 บาท ทำ
สัญญา 200 เมตร แต่ว่าในเมื่อหน้างานจริงมันไม่ถึง 200 เมตร ตัวผมช่างคุมงานก็มีหน้าที่ที่จะต้องมา
คำนวณปรับลดปริมาณงาน ก็คือจาก 499,000 บาท จะไม่เป็น 499,000 บาทแล้ว แต่ต้องมาคำนวณอีก
ครั้งว่าหายไป 7 เมตร เป็นจำนวนกี่บาทนำเรียนเท่านี้ครับ แล้วเราก็ต้องเสนอคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง
ด้วย ไม่ใช่ว่าใครเป็นผู้ตัดสินใจว่าต้องปรับลดแบบไหนขอนำเรียนนะครับ แล้วที่ว่ารัฐจะเสียหายหรือไม่
เสียหาย ไม่ใช่นะครับ คณะกรรมการช่างคุมงานมีส่วนรับผิดชอบตรงนี้ว่าจะเสียหายเท่าไหร่ ที่ว่ารัฐเสียหายเรา
คิดเป็นปริมาณงานออกมาอยู่แล้ว ไปหักลดกับสัญญาของผู้รับเหมาอยู่แล้ว จาก 499,000 บาท 200 เมตร 
ตัดออก 7 เมตร ค่างานของ 7 เมตร ก็ต้องไปลดจาก 499,000 บาทครับ ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปจ่ายผู้รับเหมา
เต็มอัตราก็ไม่ใช่ เพราะว่ามีสัญญาอยู่นะครับ ระเบียบพัสดุก็เปิดให้ปัญหาระหว่างหน้างานถ้ามีปัญหาปริมาณ
งานไม่ครบถ้วน เราก็ต้องมาคำนวณต้องมาหักลดเป็นเท่าไหร่ ๆ แต่ที่ผมมานำเรียนในที่สภาแห่งนี้ก็เพราะว่า
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มันมีข้อความในข้อบัญญัติ ความยาวของปริมาณงานมันหายไปก็เลยต้องมานำเรียน แต่ส่วนการบริหารสัญญา
นั้นก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจงานจ้างและช่างคุมงานนะครับ  

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านรองประธานสภา 

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน           
กระผมนายเอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในเรื่องของการสำรวจนะครับ 
ก็ยอมรับว่าไปกับช่าง แต่ว่าการที่งานมันคลาดเคลื่อนมันมีอีกประเด็นหนึ่ง คือว่ารั้วตรงที่ทำนั้นมันติดกับลำน้ำ 
พูดตรง ๆ การที่มันติดกับลำน้ำสาธารณะในการตัดสินใจในการสำรวจ การที่ไปสองท่านก็ค่อนข้างลําบากใจอยู่
นะครับ ในการที่จะเอาชิดหรือไม่ชิดลำน้ำไปสองท่านก็ตัดสินใจค่อนข้างลำบากอยู่นะครับ ล่าสุดที่ช่างมาลง
งานทางฝ่ายปกครองก็มาร่วมด้วย ไปดูก็จำเป็นที ่จะต้องปรับจึงหายไปครับ ส่วนอีกฝั ่งที ่หายไปจริง ๆ 
จำเป็นต้องขยับแนวรั้วถ้าเอาชิดจริง ๆ ทางฝั่งทิศตะวันออกนั้น ถ้าเอาชิดจริงจะลึกลงไปเสาของรั้วจะอยู่
ข้างล่างนะครับ มีโอกาสเสี่ยงที่จะล้มลงไปจึงตัดสินใจขยับแนวรั้วชิดเข้ามาในแดนอีกนิดหน่อย เพราะว่ากลัว
วันข้างหน้ามันจะล้ม เรื่องที่มันหายไปนะครับ ส่วนในเรื่องของการปรับลดผมว่าถ้าจะปรับลดผมว่าทางช่าง
น่าจะคำนวณเรื่องของราคามาให้ได้แล้ว เพราะว่าทางช่างมีความต้องการที่จะให้ทางสภารับรู้รับทราบขอความ
เห็นชอบจากสภา ท่านก็ต้องลดทั้งปริมาณงาน ปริมาณเงินสภาถึงจะเห็นชอบ เพราะว่าถ้าลดแต่ปริมาณงาน
สภาก็จะลำบากใจนะครับ คือจะหาข้อตกลงที่ลงตัวไม่ได้นะครับ ผมเข้าใจว่าสมาชิกทุกคนเข้าใจคืองานมันลด 
เหมือนที่ท่านผู้อำนวยการช่างกล่าว “ยังไงมันก็ไม่ถึง” ใช่ครับ เพราะท่านมาขอแค่ลดงานแต่ตัวเงินท่านไมล่ด 
สมมุตถิ้าทางสภายินยอมมีมติเห็นชอบว่าลดปริมาณงานแต่เงินไม่ลด สภาก็คิดว่าการพูดคุยกันก็เป็นแค่การพูด
ปากเปล่า การขอมตินั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ ฉะนั้นแล้วผมว่าช่างน่าจะใช้เวลาไม่นานในการคำนวณเรื่องรั้วว่าจะ
เหลือปริมาณงานเท่าไหร่ เพราะว่ารั้วก็คิดง่าย ๆ ก็คิดเป็นห้อง 7 เมตร เหลือกี่ห้องก็ตัดไม่นานหรอกครับ ถ้า
ช่างอยากได้ตรงนี้จริง ๆ งานมันลดเงินก็ต้องลด ถ้าเงินมันลดทางสภาก็น่าจะยินยอมนะครับ ขอบคุณครับ 
 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 
 นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 
ปรึกษาท่านประธานครับ ในข้อนี้เราขอให้ทางช่างไปคำนวณให้ก่อนได้หรือไม่ครับ หลังจากเราพิจารณาเรื่อง
ของการจ่ายขาดเงินสะสมแล้วเรามาพิจารณาอีกครั ้งผมว่าน่าจะทันนะครับ ไม่น่าใช้เวลานานขนาดนั้น 
ถึงแม้ว่าจะมีคณะกรรมการในการตรวจสอบ ถ้ามีลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยเป็นการบันทึก เพราะว่าตอนนี้
เป็นการประชุมวิสามัญมีการบันทึกลงไปนะครับ  
 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุก
ท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตนะครับ ในประเด็นนี้มัน
เป็นเรื่องของลักษณะแก้ไขสัญญา เพราะระบบฎีกาในโครงการนี้เป็นการลงระบบไปแล้วใช่หรือไม่นิติกร มันไม่
สามารถกลับไปแก้ไขงบประมาณตัวนี้ เหมือนกับโครงการที่ เราทำมาทุกครั้ง สัญญามันเกิดแล้วมีผู้รับจ้างมี
สัญญาเป็นลักษณะการแก้ไขสัญญา ไม่เกี่ยวกับสภาเลย สัญญาแนบท้ายปริมาณงานลดกรรมการไปตรวจรับ
แล้วเงินมันก็จะปรับลดตามนั้น ไม่ต้องเป็นอำนาจของสภาเพราะเป็นการไปแก้ไขสัญญา ไม่ได้เกี่ยวกับสภาแล้ว
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร โครงการเดิมแต่ปริมาณลดลง ผู้อำนวยการช่างเหมือนกับที่เคยทำ เหมือนกับถนนที่มัน
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หายไปก็เป็นการแก้ไขสัญญาแนบท้ายที่มันหายไป เป็นสัญญาแนบท้ายตรงนั้นไป กรรมการก็จะได้รับรู้แล้วก็
ไปคำนวณ ถ้าที่ท่านณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกหมู่ที่ 13 กล่าวมาก็เข้าใจ คือมันลงระบบไปแล้ว สัญญามันเดิน
ไปแล้วมันไปย้อนกลับ เพราะระบบไม่สามารถทำเหมือนทำมือที่จะไปแก้ไขมันจะต้องเป็นสัญญาแนบท้ายของ
โครงการนั้น ๆ ไปซึ่งมันจะเดินได้ปริมาณก็จะลดไปตามนั้น ซึ่งผู้อำนวยการช่างก็จะต้องไปตอบในส่วนของ
คณะกรรมการจ้าง หายไป 7 เมตร สมมติว่าเมตรละ 500 บาท ก็ต้องคืนกลับมา 3,500 บาท ก็ต้องคืนมา
จาก 499,000 บาทนั้นนะครับ คือที่เข้าสภานั้นอาจจะเขียนญัตติที่สับสนจริง ๆ แล้วมันเป็นการแก้ไข
ลักษณะสัญญาแนบท้าย คณะกรรมการจะต้องเข้าใจในความยาวที่ 193 เมตร จะหายไป 7 เมตร เพราะ
โครงการมันเกิดขึ้นแล้วไม่ได้เกี่ยวกับสภาแล้ว เพราะถ้าจะเอาเข้าสภามันจะต้องย้อนกลับไปนับหนึ่งใหม่หมด 
จะต้องยกเลิกท้ังหมด เอาวาระนี้ดึงออกไปมันไม่ได้เกี่ยว แค่ต้องการอยากให้รับรู้โครงการนี้เท่านั้น ชัดเจนแล้ว
แนวทางตัวนี้นะครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญผู้อำนวยการกองช่างครับ 

นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง  
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน               
กระผมนายนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตครับ ญัตตินี้ขอถอนออกก่อนนะครับ ให้ไปอยู่ใน
กระบวนการของสัญญากับผู้รับจ้าง ส่วนยอดปริมาณผมจะแจ้งให้ทราบภายหลังนะครับ เพราะว่ามันไม่มีการที่
รัฐจะเสียประโยชน์ไม่มีนะครับ เพราะเราอยู่ในรูปของกรรมการนะครับ ต่อเลยญัตติต่อไปพิจารณาอนุมัติจา่ย
ขาดเงินสะสมในวาระ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ในวาระที่ 5.2.2 ท่านสมาชิกทุกท่าน ทางผู้อำนวยการช่างได้อธิบายว่ามันเป็นสัญญาแนบท้าย คือว่าจะเป็น
ส่วนของฝ่ายบริหารนะครับ สามารถทำได้ แต่เงิน 499,000 บาท ไม่สามารถนำมาในสภานี้ไดเ้ป็นคู่สัญญาไป
แล้วนะครับ เชิญท่านนายกถอนญัตติครับ 
 นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุก
ท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ญัตติที่ให้พิจารณาก็คือวาระของ
การเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบที่สาธารณะ หมู่ 12 บ้านม่อนปิ่นใต้ ก็ขอถอน
ญัตติระเบียบวาระนี้ออกไปนะครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ในวาระ 5.2.2 ญัตติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบที่สาธารณะ หมู่ 12 
บ้านม่อนปิ่นใต้ โครงการปี 2563 ของกองช่าง ท่านนายกนำเข้ามาก็ขอถอนออกไม่อยู่ในวาระแล้วนะครับ 
ต่อไปนะครับ วาระ 5.2.3 ญัตติพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 22 โครงการ กองช่าง เชิญท่าน
รองประธานสภา 

 นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน           
กระผมนายเอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตนะครับ เพราะว่า
ตามท่ีที่ส่งมานั้นดูแล้วของผมเมื่อสักครู่ได้พูดกับผู้อำนวยกองช่างว่ามันหายไปหนึ่งโครงการนะครับ มีของบ้าน
ขอบด้งด้วยนะครับ เพราะว่าวันนี้มีเรื่องของการบันทึกการประชุมโครงการที่เราจะพิจารณาเรื่องของจ่ายขาด
เงินสะสม 23 โครงการ บวก 2 โครงการ น่าจะเป็น 25 โครงการนะครับ ของขอบด้งมีในที่นี้แล้วขอประทาน
โทษครับ เป็น 24 โครงการ โครงการของผมพอดีในตารางที่นี้มันตกไปครับ ขอบคุณครับ 
 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
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 นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุก
ท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในญัตติเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม
นะครับ จำนวนทั้งหมด 24 โครงการ ซึ่งได้มีการปรึกษาหารือกันมารอบหนึ่งแล้ว ขออนุญาตก่อนเข้าเรื่องผมมี
เรื่องของผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกทุกหมู่บ้านที่รับรองโครงการที่ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมมีความจำเป็น
เร่งด่วนท่านก็นำเสนอเข้ามานะครับ เพื่อให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านตามอำนาจหน้าที่
ของท้องถิ่นเรานะครับ ก่อนที่เราจะอนุญาตพิจารณาขออนุมัติหารือท่านประธานนะครับ ว่าโครงการแต่ละ
โครงการท่านเสนอโดยผมรับเรื่องจากผู้ใหญ่บ้าน ท่านสมาชิกเข้ามานะครับ หลักการและเหตุผลผมจะขอ
อนุญาตให้ท่านสมาชิกแต่ละหมู่บ้านได้แนะนำเข้ามาให้หน่อยจะได้เป็นวาระเป็นการบันทึกแนบในแต่ละ
โครงการของแต่ละหมู ่บ้านจะได้ตอบไปพร้อมและแก้ไขความจำเป็นเร่งด่วนขนาดไหน คืออยากจ ะ
ปรึกษาหารือท่านประธานว่าถ้าถึงหมู่บ้านของท่านใดก็ให้นำเสนอว่ามีหลักการและเหตุผลความจำเป็นยังไง
ต้องใช้งบประมาณตัวนี้เข้าไปเพิ่มเติมนะครับ 
 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ท่านนายกครับ ผมจะทำความเข้าใจกับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ คือว่าผมจะเอาทีละ 5 โครงการนะครับ ให้
นายกเสนอ 5 โครงการ แต่ว่า 1 ใน 5 นั้นตกโครงการของหมู่บ้านใดก็ให้นำเสนอไป 5 โครงการ แต่เราจะ
อนุมัติรอบเดียวนะครับ ยกมือรับรองครั้งเดียวนะครับ ท่านสมาชิกเห็นด้วยไหมครับ ให้น ายกเสนอทีละ 5 
โครงการ อยู่ในหมวดของหมู่บ้านใดให้หมู่บ้านนั้นนำเสนอเหตุผลของแต่ละโครงการ แต่ทั้ง 24 โครงการ เรา
จะยกมือรับรองเพียงครั้งเดียวนะครับเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุก
ท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตท่านประธานให้ท่านผู้
อำนวยกองการช่างนำเสนอครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญผู้อำนวยการกองช่างครับ 

นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง  
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                
กระผมนายนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ส่วนของกองช่างที่ผมได้รับมอบหมาย ได้รับคำร้องของ
โครงการของหมู่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับ เริ่มเลยนะครับ ก็ได้ดำเนินการประมาณการและได้เป็นงบประมาณ
ออกมา 
 ลำดับที่ 1   โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 3 งบประมาณ 499,000 บาท 
 ลำดับที่ 2   โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 งบประมาณ 233,000 บาท 
 ลำดับที่ 3   โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 9 งบประมาณ 1,915,000 บาท 
 ลำดับที่ 4   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 งบประมาณ 500,000 บาท 
 ลำดับที่ 5   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 งบประมาณ 126,000 บาท 

 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เอาโครงการที่ 1 – 5 ก่อนนะครับ โครการที่ 1 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 3 เชิญท่าน
สมาชิกหมู่ท่ี 3 ครับ 

นายสุทธิพร  สุภา , เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                                
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสุทธิพร  สุภา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในส่วนของหมู่ 3 โครงการจ่าย
ขาดเงินสะสมได้ 1 โครงการก็คือ โครงการทางเข้าวัดม่อนปิ่นเชื่อมม่อนปิ่นใต้นะครับ ก็เป็นถนนแอสฟัลท์ติก
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ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับ ไม่มีปัญหา เพียงแต่มี 2 โครงการที่นำเสนอไปก็หลังจากที่ประชุมนอกรอบไป แล้ววัน
นั้นก็ขอให้หมู่บ้านละ 1 โครงการ ทางหมู่ 3 ก็ได้เสนอโครงการนี้ไป ถนนแอสฟัลท์ติกเส้นหลักม่อนปิ่นเหนือ 
ม่อนปิ่นใต้เชื่อมกัน ก็จะเป็นผลประโยชน์ใช้รองรับเมื่อมีงานเทศกาลปอยหลวง งานอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในวัน
ข้างหน้านะครับ เพื่อความสะดวกสบายกับการใช้รถใช้ถนนนะครับ เพราะว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นถนน
ต่างระดับนะครับ เสนอของบจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นครับ  

 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ต่อไปโครงการที่ 2 โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 เรียนเชิญท่านสมาชิกครับ 
   นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 8  
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 8 สำหรับหมู่ 8 ก็
ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พอดีช่วงหน้าวัดต่อจากขยายไหล่ทางครั้งที่แล้วนะครับ บริเวณหน้าบ้าน 
นายสมพร พรมวาน ถึงหน้าวัด และโครงการจ่ายขาดเงินสะสมก็เพ่ิมเติมนะครับ คือขยายทั้งซ้ายท้ังขวาเพ่ิมให้
มีทางเดินที่สะดวกและสัญจรไปมาสะดวก เพราะว่าหนทางมันเป็นทางโค้งเลยเพ่ิมโครงการนี้เข้าไปครับ และก็
ขยายหน้าโรงเรียนหนองบัวเก่าทางขวาและขยายไหล่ทางซ้ายด้วยครับ เพ่ือการสัญจรไปมาที่สะดวก เพราะว่า
หนทางนั้นค่อนข้างลำบาก ขยายก็เพื่อให้รองรับการเดินทางของประชากรในตำบลม่อนปิ่นเพราะว่าเป็น
เส้นทางสายรองครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ต่อไปโครงการที่ 3 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 9  เรียนเชิญท่านสมาชิกครับ 

นายสมนึก คำเรือน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 9   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสมนึก คำเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  หมู่ที่ 9  สำหรับการซ่อมสร้างผิว
ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 9 เส้นบ้านห้วยหมากเลี่ยม ทำเหมือนครั้งที่แล้วทางผู้อำนวยการกองช่าง
ระยะทาง 2 ช่วงครับ เส้นทางความยาว 715 เมตร เพ่ือปรับปรุงเส้นทางจราจรให้มีความปลอดภัยมากข้ึน 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ต่อไปโครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7  เรียนเชิญท่านสมาชิกครับ  
 นายสวัสดิ์ สุกิน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 การก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 หลักการเหตุผลความจำเป็น เพราะว่าเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางของการท่องเที่ยว ถ้า
ไดร้างระบายน้ำตรงนี้ถนนก็จะกว้างขึ้น การสัญจรไปมาก็สะดวก เรื่องความปลอดภัยก็จะสูงมาก ขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ต่อไปโครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 เรียนเชิญท่านสมาชิกครับ 

นายสมนึก คำเรือน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 9   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสมนึก คำเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  หมู่ที่ 9 รางระบายเส้นหน้าโรงเรียน 
ทำเสร็จนานแล้วเมื่อสมัยดำรงตำแหน่งแรก ๆ ครับ แต่มันขาดตรงช่วงบ้านนายคำ จ่าแปง ไปถึงหน้าโรงเรยีน 
เวลาน้ำทะลักออกมาจากโรงเรียน จึงของงบตรงส่วนนี้เข้าไปทำให้มันสำเร็จเสร็จสิ้นครับ ประมาณ 35 เมตร 
และช่วงที่ 2 เส้นขึ้นพระธาตุ ได้ทำรางน้ำมา 2 ช่วงแล้ว แต่ทำข้างบนลงมาผมก็ไม่รู้จะทำยังไง เพราะเขาอุทิศ
พ้ืนทีข่้างบนให้ก่อน จึงขาดไปช่วงหนึ่งน้ำก็มาขังตรงนั้นไม่สามารถทะลุออกไปได้ อีกช่วงก็ประมาณ 75 เมตร
นะครับ ตามแนวรั้วลงคลองพอดีครับ ขอบคุณครับ 

 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 วันจนัทร์ ท่ี  22 มีนาคม 2564      17 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เชิญผู้อำนวยการกองช่างต่อครับ 

นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง  
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                
กระผมนายนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง 
 ลำดับที่ 6   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 งบประมาณ 268,000 บาท 
 ลำดับที่ 7   โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 12 งบประมาณ 95,000 บาท 
 ลำดับที่ 8   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 งบประมาณ 1,794,000 บาท 
 ลำดับที่ 9   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 งบประมาณ 498,000 บาท 
 ลำดับที่ 10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 งบประมาณ 161,000 บาท 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ต่อไปโครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 สักครู่ท่านสมนึก คำเรือน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 9 ได้ชี้แจ้งไปแล้วนะครับ ใกล้จะถึงจุดหมายแล้วนะครับ 
ใกล้ถึงลำน้ำเหมืองแล้วนะครับ ของหมู่ 9 ต่อไปโครงการที่ 7 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 
12 เรียนเชิญท่านสมาชิกครับ 

 นายศรีนวล สมแสง , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายศรีนวล สมแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  หมู่ที่ 12 เส้นหลังวัดเชื่อมทั้งหมู่ 4 
และหมู่ 3 ด้วยครับ ไม่ยาวเท่าไหร่ประมาณ 16 เมตร ให้มันเป็นระดับเดียวกันแบบเดียวกัน เพื่อความ
ปลอดภัยในการสัญจรครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ต่อไปโครงการที ่8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 เรียนเชิญท่านสมาชิกครับ 

นายอธิป ภัทรบรรพต , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  หมู่ที่ 15   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                       
กระผมนายอธิป ภัทรบรรพต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  หมู่ที่ 15 ของหมู่ 15 ก็เป็นถนน
สายหลักท่ีไปทางห้วยนกกก ถนนเสียหายหมดทางรถเป็นหลุมเป็นบ่อ ครั้งที่แล้วทีห่นัก ๆ ทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) ช่วยอยู่ประมาณ 100 เมตร ครั้งนี้ก็จะทำให้มันเชื่อมกันให้หมด แล้วก็จะมีปัญหาอยู่ที่ทาง
โค้งด้วยถนนก็จะเอียงด้วยชาวบ้านก็เดือดร้อน มีความจำเป็นที่ต้องทำนะครับ เพราะว่าสายตรงนี้ไม่ใช่แค่หมู่ 
15 ที่ใช้ บางส่วนที่หมู่ 1 หมู่ 2 ที่มีชาวบ้านไปทำสวนทำไร่ทางนั้นก็ใช้เส้นทางนี้เป็นหลักนะครับ  เพราะว่า
ทางเป็นหลุมเป็นบ่อก็เป็นห่วงเรื่องของนักเรียนที่ต้องไปเรียนด้วย และก็การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรจึงมี
ความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการนะครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ต่อไปโครงการที ่9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 เรียนเชิญท่านสมาชิกครับ  

นางบัวคำ อะกะเรือน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 1 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                       
ดิฉันนางบัวคำ อะกะเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 1 สำหรับหมู่ 1 โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อให้การสัญจรในพื้นที่มีความสะดวกมากขึ้นประกอบกับเพื่อส่งเสริมการ
เกษตรกรรม โคกหนองนาโมเดลของเกษตรกรในพ้ืนทีห่มู่ 1  

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ต่อไปโครงการที ่10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 เรียนเชิญท่านสมาชิกครับ  
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 นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 
สำหรับหมู่ 13 จะเป็นถนนระหว่างบ้านเด่นชัยซอยบ้านกาดขึ้นไปทะลุวัดเวียงหวายนะครับ ซึ่งถามว่าพื้นที่
จริง ๆ เป็นของหมู่ 9 นะครับ แต่คนในหมู่ 13 ก็ใช้โดยส่วนใหญ่นะครับ เลยจะขออนุญาตทางหมู่ 9 ด้วยใน
การทำโครงการตรงนี้ ถ้าเป็นไปได้ความยาวทั้งหมด 51 เมตร กว้าง 4 เมตร ถ้าได้ก็สิ้นสุดโครงการเท่านี้แล้ว
ครับ พอดีครั้งที่แล้วทำไปแล้วขาดไปอีกนิดหน่อยงบประมาณมันหมดไปก่อนนะครับ ถ้ามีโอกาสแบบนี้ก็ขอ
เพ่ิมเติมตัวนี้ไปอีกมันก็จะได้สิ้นสุดโครงการแล้วครับ ขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เชิญผู้อำนวยการกองช่างต่อครับ 

นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง  
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                
กระผมนายนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง 
 ลำดับที่ 11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 งบประมาณ 365,000 บาท 
 ลำดับที่ 12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 งบประมาณ 499,000 บาท 
 ลำดับที่ 13 โครงการจัดซื้อท่อประปาพร้อมอุปกรณ์ หมู่ 5 งบประมาณ 605,540 บาท 
 ลำดับที ่ 14 โครงการติดตั ้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบสูบน้ำบาดาล หมู่ 4 
งบประมาณ 383,000 บาท 
 ลำดับที่ 15 โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยมและผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 งบประมาณ 
444,000 บาท 

 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ผู้อำนวยการกองช่างต่อถึงโครงการที่ 16 เลยครับ หมู่ 6 จะได้อธิบายครั้งเดียวครับ 

นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง  
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                
กระผมนายนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง 
 ลำดับที่ 16 โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 งบประมาณ 374,000 บาท 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ต่อไปโครงการที ่11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 เรียนเชิญท่านสมาชิกครับ     
   นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 8 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 8 สำหรับหมู่ 8 บริเวณ
หน้าวัดถึงหน้าโรงเรียนเก่านะครับ วัตถุประสงค์ก็เพื่อระบายน้ำบริเวณวัดเพราะว่าช่วงหน้าฝนพระภิกษุสงฆ์
ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขัง เนื่องจากไม่มีรางระบายน้ำ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ต่อไปโครงการที ่12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 เรียนเชิญท่านสมาชิกครับ 
 นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 
โครงการที่ 12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นชัย
ครับ เพราะทุกปีที่ผ่านมามันไม่มีรางทำให้น้ำขัง แล้วก็บางครั้งเวลาฝนตกมาเยอะ ๆ ก็ เอ่อล้นน้ำนองหน้า



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 วันจนัทร์ ท่ี  22 มีนาคม 2564      19 

บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงเสนอขอรางระบายน้ำเส้นนี้ให้มันแล้วเสร็จแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง จำนวน 
499,000 บาท ขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ต่อไปโครงการที ่13 โครงการจัดซื้อท่อประปาพร้อมอุปกรณ์ หมู่ 5 เรียนเชิญท่านสมาชิกครับ 

นายอินทร บัวคำ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายอินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 เกี่ยวกับจ่ายขาดเงินสะสมปี 
2564 ตามที่หมู่ 5 บ้านลานได้เสนอโครงการนะครับ คือมีโครงการเดียวเพื่ออยากได้โครงการนี้จริง ๆ ครับ 
ได้พูดคุยกันกับคณะกรรมการหมู่บ้านเกี่ยวกับน้ำอุปโภค บริโภคนะครับ ซึ่งหมู่ 5 ประชากรค่อนข้างที่จะมี
เยอะ น้ำปัจจุบันนี้ก็ไม่เพียงพอครับ ด้วยพื้นที่ที ่เป็นภูเขาเป็นดอยระดับน้ำใช้ไม่ได้ทั ่วถึงนะครับ ดังนั้น
คณะกรรมการหมู่บ้านจึงได้เสนอโครงการจัดซื้อท่อประปาเพ่ิมต่อจากสปริงเวย์เขื่อนพลังน้ำแม่มาวครับ ซึ่งหมู่ 
5 อยู่ต้นน้ำแต่ค่อนข้างจะอาภัพเรื่องน้ำนะครับ ไม่ได้ใช้นะครับ ก็พยายามจะสรรหามาให้ได้เพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชนนะครับ โครงการนี้ก็ได้เข้าท่ีประชาคมหมู่บ้านมาหลายครั้งแล้วนะครับ ซึ่งเงินการลงทุน
ยังไม่มี ซึ่งถือโอกาสนี้ทางหมู่ 5 ก็ได้นำเข้าที่ประชาคมโครงการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้เพ่ือให้ความเป็นจริง
และก็จะได้ใช้ทั่วถึงนะครับ ในส่วนของหมู่ 5 วันนี้ก็อยากจะได้ตามที่ได้ประชาคมกันอยากได้เป็นความจริงจะ
ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยแท้จริงและทั่วถึงด้วยในโครงการนี้ ก็ขอขอบคุณทางผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรง
เกียรตทิุกท่าน เน้นความต้องการจริง ๆ ของประชาชนหมู่ 5  ในการจัดโครงการครั้งนี้ในการเสนองบประมาณ
ประจำปี 2564 ก็ขอขอบคุณทางสภาแห่งนี้ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้บริหารที่เล็งเห็นถึง
ความสำคัญของหมู่ 5 ความจำเป็นของพ่ีน้องประชาชนหมู่ 5 ขอบคุณครับ  

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ต่อไปโครงการที ่14 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบสูบน้ำบาดาล หมู่ 4 เรียนเชิญ
ท่านสมาชิกครับ 

 นายมณเทียร สมร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายมณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 โครงการที่ 14 โครงการ
ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบสูบน้ำบาดาล งบประมาณ 383,000 บาท โครงการตัวนี้ขอ
นำเรียนว่าโครงการประจำปี 2564 นี้เป็นระบบปรับปรุงประปานะครับ คือจะทำให้มันดีกว่าเดิมที่ผ่านมา    
มีปัญหาเรื่องของน้ำประปา เพราะว่าไปขอใช้ร่วมกับที่อื่นน้ำก็ไม่พอใช้ จะมาทำเองงบประมาณก็สูงมาก จะ
ก่อสร้างมันก็ได้ไม่เต็มที่นะครับ ปี 2564 ก็จะทำให้มันพอใช้นะครับ โครงการจะลดค่าใช้จ่ายของพ่อแม่พ่ีน้อง
จากหน่วยของมิสเตอร์ประมาณ 6 – 7 บาท พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านก็ดีใจที่ทางสภา ทางฝ่ายบริหาร ได้เห็น
ความสำคัญของหมู่ 4 เป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ประชากรน้อยที่สุด ขอบคุณที่ยังเห็นความสำคัญความเดือดร้อน
เรื่องน้ำของหมู่ 4 ผมอยากสอบถามอีกเรื่องจากผู้อำนวยการกองช่างนะครับ ว่าแบบจะมีเท่านี้หรือว่ามัน ตก
หล่นหรือไม่ พอดีผมอยากเห็นรายละเอียดว่าแผงอยู่ตรงไหน อะไรจะอยู่ส่วนไหนยังไง ขอสอบถามตรงนี้ครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เชิญผู้อำนวยการกองช่างตอบครับ 

นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง  
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                
กระผมนายนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตตอบครับ หมู่ 4 จะเป็นติดตั้งระบบไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ที่ดูจากหน้างานจะเป็นแบบติดตั้งบนหลังคาอาคาร ในส่วนของแบบที่ยังไม่ได้ทำมา 
เพราะว่าจะต้องเช็ครายการว่ายอดเท่าไหร่ ตัวระบบก็มีแค่ตัวถังแผนผัง แล้วขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างผมและ
ทีมงานจะได้เตรียมแบบอีกครั้ง ว่าวางตำแหน่งตรงไหนจะต้องประสานท่านสมาชิกอีกครั้ง ส่วนอาคารเดิมท่ีมีก็
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จะมีถังเดิมอยู่แล้ว เราก็จะต่อจากถังเดิมเป็นระบบสูบขึ้นไปหอเดิม ที่จะติดตั้งใหม่ก็จะมีแผงโซล่าเซลล์และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ตามรายการครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เชิญท่านมณเทียร สมร 

 นายมณเทียร สมร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายมณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่ 4 โครงการตัวนี้มันต้อง
สอดคล้องกับตัวที่เราจะปรับปรุงตัวใหม่นี้นะครับ ผมเป็นห่วงว่าถ้าเราติดตั้งก่อนแล้วจะไปเชื่อมกับระบบเก่า
กลัวจะมีปัญหาตอนที่เราได้ตัวใหม่มานะครับ ผมก็ขอทางผู้อำนวยการกองช่างดูให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ต่อไปโครงการที่ 15 โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยมและผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการที่ 16 
โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 เรียนเชิญท่านสมาชิกครับ 

 นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน ดิฉันนางเยาวเรศ ปัญจะเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 
โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยมและผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สืบเนื่องมาจากตรงนั้นเป็นสะพานเส้นทางโค้ง
หน้าค่ายหัวนา จะเป็นเส้นทางที่หมู่บ้านห้วยหมากเลี่ยมใช้ด้วย สะพานมันแคบเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  จึงขอ
โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยมและผิวจราจร ในส่วนของโครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตรงที่น้ำบ่อส่อมกับบ้านเวียงหวายมีรางระบายน้ำจากเวียงหวายแต่ไม่ถึงบ้านหัวนาขาดไปช่วงหนึ ่งตรง 
เส้นทางเชื่อมหมู่ที ่ 9 บ้านเวียงหวายผ่านมาบ้านหัวนา ใช้งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณปี 2563 
หมู่บ้านหัวนา  ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำงบประมาณ 500,000 บาท แต่ยังมีระยะที่ต้องดำเนินต่อให้
แล้วเสร็จ จึงเสนอของบจ่ายขาดเงินสะสมดำเนินการให้แล้วเสร็จด้วย 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เชิญผู้อำนวยการกองช่างต่อครับ 

นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง  
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                
กระผมนายนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง โครงการลำดับที่ 17 ขอแก้ไขนะครับ และเพิ่มมาอีกหนึ่ง
โครงการนะครับ 
 ลำดับที่ 17 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 งบประมาณ 124,000 บาท 
 ลำดับที่ 18 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 7 - หมู่ 11 งบประมาณ 6,334,000 
บาท 
 ลำดับที่ 19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 งบประมาณ 500,000 
บาท 
 ลำดับที่ 20  โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 งบประมาณ 341,000 บาท 
 ลำดับที่ 21  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 งบประมาณ 903,000 บาท 
 ลำดับที่ 22  โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 งบประมาณ 671,000 บาท 
 ลำดับที ่ 23 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั ้งโคมไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์ หมู ่ 14 งบประมาณ 
450,000 บาท  
 ลำดับที่ 24 โครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 งบประมาณ 
141,000 บาท 
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  นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น โครงการที ่17 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 เรียนเชิญท่านสมาชิกครับ 
 นายสวัสดิ์ สุกิน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  หมู่ที่ 7  โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดของมันอยู่ที่หน้าฟาร์มหมู ตรงนั้นเดิมเป็นท่อวางตอนนี้มันเริ่มทรุดตัว มีความ
จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข ถ้าทำตรงนั้นถนนทุกอย่างมันก็จะดีข้ึนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย 
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ให้ท่านสมาชิกหมู่ 7 อธิบายและท่านสมาชิกหมู่ 
11 ต่อเลยนะครับ โครงการ 18 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 7 - หมู่ 11 งบประมาณ 
6,334,000 บาท 
 นายสวัสดิ์ สุกิน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  หมู่ที่ 7  โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมู่ 7 - หมู่ 11 อยากจะถามทางช่างว่าเราจะซ่อมเป็นระยะไปหรือทำยาวไปจนแล้วเสร็จครับ 
ยาวเลยนะครับ โครงการนี้รู้สึกว่างบประมาณค่อนข้างสูงก็ขอขอบคุณท่างสมาชิกสภา ฝ่ายบริหารเล็งเห็นตรง
นั้น โครงการนี้สร้างเพ่ือจะรองรับการเสด็จใช่หรือไมค่รับ ผมขอมอบให้ทางท่านสมาชิกหมู่ 11 ครับ 
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เชิญท่านสมาชิกหมู่ 11 ครับ 

นายไพศาล จำรัสคีรีไพร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 11 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนาย
ไพศาล จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 11 ในส่วนของโครงการนี้ก็ถนนเส้น
นี้คือถนนเส้นหลักของหมู่ 11 อยู่แล้ว ในการรับผิดชอบก็คือสองหมู่บ้านเพราะเขตถึงตรงสะพาน ถนนเส้นนี้
ปัจจุบันเป็นหลุมเป็นบ่อ เพราะว่าทางของกรมทรัพย์ที่มาทำถังเก็บน้ำต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านทำให้ถนนทรุดลง
เสียหมด โครงการตัวนี้เข้ามาเสริมในจุดนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี อำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านไหนการเดินทางไป
มา การขนส่งสินค้า การขนส่งทางการเกษตรทำให้เป็นสิ่งที่ดีเพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ถนนเส้น
นี้ตามที่ท่านสมาชิกหมู่ 7 กล่าวว่าถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางเสด็จ เพราะว่ามีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
ขอขอบคุณทางผู้บริหาร ทางกองช่าง และทางสภาเราที่เล็งเห็นในจุดนี้ขอบคุณครับ 
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น โครงการที่ 19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 งบประมาณ 500,000 บาท เรียนเชิญท่านสมาชิกครับ 

นายวีระศักดิ์ สุก๋า , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายวีระศักดิ ์สุก๋า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 โครงการของบ้านม่วงชุมจะ
เป็นโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนนี้ผมอยากทราบรายละเอียดเรื่องระยะทางจากต้น
ทางไปจนถึงปลายทางก่อนนะครับ ว่าได้ประมาณก่ีเมตร งบประมาณเท่าไหร่ ขอท่านนายกชี้แจ้งหน่อยครับ 
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
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 นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  รายละเอียดให้ผู้อำนวยการกองช่าง 
งบประมาณอยู่ที่ 500,000 บาท ความยาวและพิกัดให้ผู้อำนวยการกองช่างอธิบายครับ 
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญผู้อำนวยการกองช่างครับ 

นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง  
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน               
กระผมนายนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง สำหรับหมู่ 10 ที่ทำการประชุมนอกรอบวันนั้นก็ได้ปรับลด
งบประมาณลงที่ 500,000 บาท จะได้ความยาวอยู่ที่ 140 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ 2 บ่อหัวท้าย โครงการก็
เป็นเส้นเดิมที่ขอมาทางไปบ้านหนองเต่า จุดเริ่มต้นก็จากถนนสายหลักไปเป็นระยะทาง 140 เมตร  
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านวีระศักดิ์ สุก๋า 

นายวีระศักดิ์ สุก๋า , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายวีระศักดิ์ สุก๋า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 โครงการตัวนี้ถ้าก่อสร้าง
จากเริ่มต้นถึงช่วงกลางระยะประมาณ 140 เมตร เพราะว่าโครงการตัวนี้ก่อสร้างยังไม่เสร็จครับ วันนั้นได้
ประชุมนอกรอบนายกได้รับปากว่าจาก 2 ช่วง ท่านนายกรับปากไว้ 1 ช่วง ใช่หรือไม่ครับ งบประมาณอยู่ที่ 
700,000 กว่าบาท เพราะว่าโครงการนี ้จากต้นทางถึงปลายทางให้มันจบก่อน 1 ช่วง จากบ้าน               
นายจันทร์แก้ว ใจพันธ์ ถึงบ้านนายอินทร เตมีจ๊ะ วันนั้นมีอยู่สองช่วงท่านนายกบอกว่าเอาก่อน 1 ช่วง จาก
งบประมาณ 2 ช่วงอยู่ที่ 1,600,000 บาท ท่านนายกก็ขอให้เอา 1 ช่วงก่อน งบประมาณอยู่ที่ 700,000 
กว่าบาทนะครับ แล้ววันนี้ได้งบ 500,000 บาท ระยะทางประมาณ 140 เมตร ถ้าสร้างทีละช่วงแบบนี้ไม่
เสร็จแน่ครับ เพราะถนนเส้นนี้เป็นถนนสายหลักด้วยนะครับ 
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านดวงดาว เขื่อนแก้ว 

นางดวงดาว เขื่อนแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10    
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
ดิฉันนางดวงดาว  เขื่อนแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 โครงการนี้ครั้งแรกตอน
ไปวัดพ้ืนที่มีอยู่ 2 ช่วงนะคะ ช่วงบ้านพ่อจันทร์แก้ว ถึงบ้านพ่ออินทร และช่วงบ้านนายเสาร์คำ ใจพันธ์ ถึงสวน
พ่อหลวงประพันธ์ สนธิยา วันนั้นที่นอกรอบดิฉันไม่ได้มาแต่ท่านวีระศักดิ์ สุก๋า บอกว่ามันจะได้ช่วงบ้านพ่อ
จันทร์แก้ว ถึงบ้านพ่ออินทร แต่ในแบบตรงนี้ได้ครึ่งเดียวถ้าทำโครงการช่วงหนึ่งไม่สิ้นสุดได้แค่ครึ่งเดียวนึกภาพ
ดูว่ามันจะออกมาในลักษณะใด และพี่น้องชาวบ้านเขาจะคิดยังไง โครงการส่งไปสองช่วงแต่กลับได้มาแค่
ครึ่งหนึ่งของช่วงที่หนึ่ง คือถ้าจะแบบเป็นง่าย ๆ จาก 2 ช่วงก็จะเป็น 4 ช่วง และก็ได้แค่เพียง 1 ส่วนเดียวจาก 
4 ส่วนนั้น โครงการหมู่บ้านอ่ืนได้งบประมาณสูงหมด แต่หมู่ 10 แค่ช่วงเดียวได้ 500,000 บาท ยังไม่สิ้นสุด
ในส่วนของตรงนั้นด้วย ช่วยพิจารณาด้วยนะคะ ไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นช่วงตรงนี้เป็นพื้นที่จำเป็นและเดือดร้อนมาก
ด้วย เวลาน้ำไหลลงมาจะเอ่อล้นท่วมเข้าบริเวณบ้านของชาวบ้านและทางลงแหล่งท่องเที่ยวต้าจิ๊งด้วย คือตรงนี้
ท่อตันหมดแล้วไม่ได้ลงตรงรางระบายน้ำมันจะขึ้นเอ่อล้นท่วมถนนเข้าบ้านเลย ขอบคุณค่ะ 
  นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน 
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 นายสวัสดิ์ สุกิน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  หมู่ที่ 7  ของเสริมกับทางท่านสมาชิก
หมู่ 10 ด้วยนะครับ เพราะมีพื้นที่บ้านของผมก็อยู่ตรงนั้น คือรางเส้นนี้เป็นรางที่เก่าตอนนี้รู้สึกว่าผิวถนนมัน
สูงขึ้นแล้วขยะก็อยู่ตรงด้านล่างนั้นไม่สามารถที่จะทำการล้างออกได้ ที่จริงผมก็อยากให้มันได้ถึงที่สิ้นสุดท่าน
นายกครับ เพราะว่าถ้าท่านทำแค่ครึ่งเดียวมันจะเด่นชัดมากว่ายังไม่แล้วเสร็จนะครับ ได้ประมาณ 140 เมตร 
ถ้าพูดถึงว่าสิ้นสุดก็ประมาณ 170 เมตร เหลืออีกแค่ 30 เมตรนะครับ ถ้าทำไม่แล้วเสร็จมันจะดูไม่งามนะครับ 
ถ้ามองไปตรงนั้นที่ยังไม่แล้วเสร็จเวลาจะใช้งานก็ใช้ไม่ได้อีกนะครับ ฝากทางผู้บริหารด้วยนะครับ 
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
 นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ตอนนี้ได้ 140 เมตร ถ้าเพิ่มอีก 30 
เมตร ให้มัน 170 เมตร เป็นเท่าไหร่กองช่าง 
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านดวงดาว เขื่อนแก้ว 

นางดวงดาว เขื่อนแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10    
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
ดิฉันนางดวงดาว  เขื่อนแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 วันนั้นช่างได้ไปวัดเป็น 
170 เมตร วันนั้นที่ได้ไปวัดระยะ 
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญผู้อำนวยการกองช่างครับ 

นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง  
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                
กระผมนายนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตนะครับ ถ้าในเมื่อโครงการเพิ่มขึ้นมาความยาว 
170 เมตรนั้น งบประมาณจะอยู่ที่ 607,000 บาท ขอนำเรียนแล้วแต่สภาจะพิจารณาครับ 
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำหรับเรื่องของหมู่ 10 วันนั้นที่ประชุมเป็นห่วง
เรื่องของระยะเวลาในกรณีเงินงบประมาณเกิน 500,000 บาท ฉะนั้นแล้วในเมื่อนายกรับปากท่านสมาชิกว่า
จะเพิ่มให้อีก 30 เมตร นายกต้องไปกําชับเจ้าหน้าที่พนักงานในการทำเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนั้นอีก
โครงการหนึ่งท่านนายกได้รับปากไปแล้วนะครับ อีก 30 เมตรนั้น ฝากด้วยครับ ต่อไปโครงการที่ 20 โครงการ
ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 เรียนเชิญท่านสมาชิกครับ 

 นายศรีนวล สมแสง , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายศรีนวล สมแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  หมู่ที่ 12 โครงการที่ 20 โครงการ
ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเชื่อมกับหมู่ 5 บ้านนายใหม่ ทิพมัง ตรงนั้นเป็นทางโค้งละแคบ ทาง
นายกก็ให้ทางฝ่ายบริหารนำรถไปปรับภูมิทัศน์รอที่จะสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กก็กว้างพอสมควรอยู่ ทางกำนัน
ก็ได้ไปขอพื้นที่นายใหม่ เขาก็ได้อนุญาตให้เข้าพื้นที่ประมาณ 1 เมตร ถึง 1 เมตรกว่า ความเสี่ยงก็เยอะเคยมี
อุบัติเหตุด้วยนะครับ ทางกำนันก็ได้กำชับให้ได้โครงการตัวนี้เพราะมันแคบความเสี่ยงเยอะ ได้งบจ่ายขาดเงิน
สะสมมาช่วยในส่วนนี้ก็ดีครับ ขอบคุณท่านบริหาร ท่านนายกขอบคุณครับ  
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   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านวีระศักดิ์ สุก๋า 

นายวีระศักดิ์ สุก๋า , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายวีระศักดิ ์สุก๋า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการที่ 19 เมื่อสักครู่ ผมอยากทราบว่าท่านนายกจะรับปากให้โครงการนี้สิ้นสุด
ไหมครับ ผมอยากได้คำตอบครับ 
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
 นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ท่านดวงดาว เขื่อนแก้ว กล่าวว่า 170 
เมตร ใช่หรือไม่ ก็ 170 เมตร คือสิ้นสุดโครงการของท่านใช่หรือไม่ จาก 140 เมตร เพิ่มมา 30 เมตร เป็น 
170 เมตร 

นายวีระศักดิ์ สุก๋า , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายวีระศักดิ ์สุก๋า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 ถ้าท่านนายกรับปากจากต้น
ทางถึงปลายทาง 170 เมตร ถ้าได้ก็เป็นอันตกลงครับ แต่ช่วง 170 เมตร ทางช่างได้วัดจนถึงที่ต้นไม้ฉำฉาใช่
หรือไม่ครับ 
  นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ผมไม่รู้ตอนที่ผู้อำนวยการกองช่างไป
สำรวจท่านไปสำรวจกับใคร สำรวจกับท่านสมาชิกทั้งสองท่านนะครับ 170 เมตร ใช่หรือไม่ ถือว่าผมให้ไป 
170 เมตร ตามนี้นะครับ 

นายวีระศักดิ์ สุก๋า , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายวีระศักดิ์ สุก๋า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 เอาเป็นว่าโครงการนี้ 170 
เมตร เต็มให้สิ้นสุดโครงการนะครับ หรือจะให้ช่างตอบครับ 
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คือวันนี้เราต้องจบเรื่องโครงการทั้งหมด ฉะนั้น
แล้วโครงการนี้ถ้าจะให้มันถูกต้องที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ของกองช่างไปดำเนินการด่วนวันนี้เลยครับ ว่ายังไงครับ
ท่านผู้อำนวยการกองช่าง ท่านวัดละเอียดหรือยังที่ว่า 170 เมตรกับอีกเท่าไหร่ เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 
 นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13    
ขอแย้งท่านประธานนะครับ ขอให้ระยะเวลาทางช่างได้คำนวณหน่อยนะครับ ให้ได้ตรวจดูระยะตรวจดู
รายละเอียดต่าง ๆ หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ  
  นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญผู้อำนวยการกองช่างครับ 
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นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง  
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน               
กระผมนายนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง หมู่ 10 ตรงที่ได้ไปสำรวจกับท่านวีระศักดิ์ สุก๋า นะครับ 
ท่านกล่าวว่า 170 เมตร เท่าที่จำได้นะครับ แต่ผมจะต้องตรวจสอบอีกครั้งว่าจากต้นทางเข้าไปถึงตรงไหน 
ตรงแยกบ้านปางม้าใช่หรือไม่ ถ้าตรงนั้นต้องตรวจสอบอีกครั้งความยาวเท่าไหร่ แต่ 170 เมตร ใช่หรือไม่ก็ไม่รู้ 
ผมก็ตอบไม่ได้ ถ้าท่านจำได้ท่านก็บอกมาเลยว่ากี่เมตร ผมจะได้คิดให้นะครับ 
 นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว 

นางสุกัญญา มะลิแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  หมู่ที่ 6  
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                              
ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 ขออนุญาตนะคะ อย่างน้อย
ก็เคยผ่านเส้นทางนั้น ในสภาแห่งนี้ทุกท่านก็เห็นถึงเหตุและความจำเป็นนะคะ ไม่ว่าจะ 170 เมตร หรือ 170 
กว่าเมตร เดียวทางช่างคงได้ไปสำรวจนะคะ ในส่วนนี้ถึงแม้ระยะจะเกินหรือยังไม่ลงตัวทางสภาก็ให้ผ่านอยู่แล้ว
นะคะ ให้ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนให้มันชัดเจนตอนเที่ยงขอให้ท่านไปสำรวจเอาระยะทางที่แท้จริงดีกว่า
นะคะ ตามนี้ได้หรือไม่ ยังไงตามฝ่ายบริหารก็ยอมแล้ว ตัวเลขอาจจะคลาดเคลื่อนยังไงก็ตรวจสอบตัวนั้น พูด
ปรึกษาในส่วนของสภาที่จะต้องทำการอนุมัติ ดิฉันส่วนหนึ่งก็ได้เดินทางไปเส้นทางนั้นเพราะเป็นเส้นทาง
ท่องเที่ยวด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านดวงดาว เขื่อนแก้ว 

นางดวงดาว เขื่อนแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10    
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
ดิฉันนางดวงดาว  เขื ่อนแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น หมู ่ที ่ 10 ถามทางท่าน
ผู้อำนวยการกองช่างนะคะ ดิฉันข้องใจว่าโครงการนี้ระยะทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดทำไมแบบถึงออกมา
ได้ครึ่งเดียว อยากทราบเหตุผลว่าทำไมถึงออกมาในรูปแบบนี้ เพราะโครงการทุกโครงการของหมู่อ่ืนจุดเริ่มต้น
และจุดสิ้นสุดเหมือนกันหมด มีเพียงโครงการของหมู่ 10 ที่เป็นแบบนี้ เหตุผลคืออะไร ตอนไปวัดระยะถ้าทำ
ไม่ได้ทำไมไม่บอกดิฉันและท่านวีระศักดิ์ สุก๋า ว่าเอาแค่ช่วงนี้ก่อน ช่วงนั้นยังทำไม่ได้มันจะเกินงบประมาณ 
ตามปกติถ้าทางช่างลงไปวัดระยะทางช่างต้องรู้แล้วว่างบประมาณจะออกมาเท่าไหร่ แต่พอไปวัดระยะบอกว่ามี 
2 ช่วง วันที่ประชุมนอกรอบก็บอกให้ได้แค่ 1 ช่วง ทางสมาชิกหมู่ 10 ทั้งสองท่านก็ยินยอม แต่วันนี้แบบ
ออกมาแบบนี้มีแค่ครึ่งของครึ่งที่คุยกันไว้ ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงออกมาในรูปแบบนี้ค่ะ 
  นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญผู้อำนวยการกองช่างครับ 

นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง  
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน               
กระผมนายนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตตอบคำถามท่านสมาชิกนะครับ วันนั้นที่นอก
รอบท่านวีระศักดิ์ สุก๋า ก็อยู่นะครับ ท่านนายกก็พิจารณาบ้านที่ทำ ทำแล้วงบไม่เกิน 500,000 บาท ถ้าทำไม่
เกินนี้มันจะไดร้วดเร็วเพราะว่าจะใช้เวลาทำการบริหารตามระเบียบพัสดุจะต้องใช้เวลา 45 วันนะครับ ถ้าเกิน 
500,000 บาท จะต้องทำประกาศอย่างที่รับทราบทางท่านวีระศักดิ์ สุก๋า แล้วท่านก็รับทราบท่านไม่ได้แย้งใน
วันนั ้นนะครับ ผมก็บอกว่าถ้าเอา 500,000 บาท ทำได้เลย แล้วผมก็ต้องไปหาระยะทางอยู ่แล้วว่า 
500,000 บาท จะได้กี่เมตรนะครับ แล้วความยาวที่ท่านไปวัดมานั้นผมก็มีข้อมูลอยู่นะครับ ถ้าท่านนายก
อนุมัติงบผมก็มีข้อมูลอยู่ผมก็สามารถทำให้ได้ ไม่ใช่ว่าผมจะไม่ทำไม่ใช่นะครับ ขอแก้ไขด้วยนะครับท่านสมาชิก
ครับ ที่ไปสำรวจท่านก็ไปด้วยกันนะครับ แต่ว่าวันที่มาประชุมนอกรอบท่านดวงดาว เขื่อนแก้ว ไม่ได้มา มีแต่
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ท่านวีระศักดิ์ สุก๋า ที่มา แล้วทำไมท่านถึงไม่แย้ง ผมก็ต้องไปคิดว่า 500,000 บาท นั้นได้ก่ีเมตร ผมก็ต้องเอา
ตามนั้นใช่หรือไม่ครับ แล้วสำหรับการทำงานนั้นไม่ใช่แค่หมู่บ้านเดียวผมก็ต้องทำให้มันเสร็จสิ้น ถ้าไม่เสร็จก็
ต้องรอหมู่บ้านนั้นอีก เพราะวันนั้นก็สรุปแล้วไงว่า 500,000 บาท ได้เท่าไหร่ผมก็ต้องไปคิดใช่หรือไม่ ครับ 
ไม่ใช่ว่าผมไปตัดของท่านออกไม่ใช่นะครับ ไม่มีเจตนาที่จะไปตัดของหมู่บ้านใดครับ คิดมายังไงก็ได้ยังไงครับ 
ถึงว่าถ้าท่านไปสำรวจกับผมแล้วท่านผู้บริหารให้เท่าไหร่ก็เท่านั้นผมก็ต้องทำเท่านั้นนะครับ ไม่มีเจตนาที่จะไป
ตัดของหมู่บ้านใดครับ ไม่ใช่ผมปฏิเสธการทำงานไม่ใช่นะครับ เราคุยกันแล้วว่าการจะทำจัดซื้อจัดจ้างมันมีเวลา
ของมันอยู่ ทางพัสดุจะมีเวลาอยู่ ถ้าเราทำเกิน 500,000 บาท จะต้องทำประกาศอาจจะไม่ทันนะครับ 
เพราะว่าโครงการมีเยอะถ้าเราทำไม่ทันปีนี้ก็จะปรับตกไปนะครับ แต่ถ้าเราเลือกจะใช้วิธีตกลงราคามันจะมี
เวลาทำได้เลยถ้าราคากลางออกมา ทำจัดซื้อจัดจ้างได้เลยมันก็ไม่เสียหาย แต่ถ้าทำเกิน 500,000 บาท ต้อง
ใช้เวลาและถ้าโครงการไหนที่ไม่ทันก็ต้องปล่อยตกไปตามระเบียบ ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ครับ ที่ผมพูดไปไม่ได้มี
เจตนาที่จะตัดโครงการใดออกนะครับ ผมทำงานเต็มที่ไม่ได้ลำเอียงหมู่บ้านไหนที่จำเป็นกว่าไม่มีนะครับ ผม
ทำงานตามท่านผู้บริหารสั่งการนะครับ ขอนำเรียนนะครับ 

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านวีระศักดิ์ สุก๋า 

นายวีระศักดิ์ สุก๋า , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายวีระศักดิ์ สุก๋า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 จากโครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กของบ้านม่วงชุม จะมีโครงการ 1 โครงการ แต่แบ่งออกเป็น 2 ช่วง งบประมาณ
อยู่ที่ 1,600,000 บาท ทางท่านนายกก็ได้กล่าวว่าเอา 1 ช่วงก่อนได้หรือไม่ ใช่หรือไม่ครับ จากต้นทางถึง
ปลายทางคือหนึ่งช่วงใช่หรือไม่ครับ ท่านนายกบอกว่าขอได้หนึ่งช่วงงบประมาณอยู่ที่ 700,000 กว่าบาท มติ
ในวันนั้นจะยังไงครับ นายกก็บอกว่าให้ช่วงนั้นงบประมาณเท่านั้น ท่านนายกได้กล่าวไว้ในวันนั้นนะครับ 

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
พยายามหาข้อตกลงให้ลงตัวนะครับ เพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องอยู่นะครับ 
 นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประเด็นของหมู่ 10 วันนั้นที่ได้คุยนอก
รอบก็คุยกันประเด็นเงื่อนไขของเวลา พอมีเงื่อนไขของเวลาจะมีเงื่อนไขของงบประมาณที่ไม่เกิน 500,000 
บาท ที่เราหารือกันวันนั้น ท่านสมาชิกสภาทุกท่านรับทราบเป็นแนวทางเดียวกัน เรื่องเงื่อนไขของเวลาจ่าย
ขาดเงินสะสมมีแค่ 1 ปี ในที่ประชุมก็หารือว่าโครงการปกติไม่เกิน 500,000 บาท ในที่ประชุมก็รับทราบกัน
หมด แต่ว่าโครงการที่ขาดเหมือนโครงการหมู่ 10 บ้านม่วงชุม ที่ขาดไปอีก 30 เมตร วันนั้นที่ประมาณ
การงบประมาณอยู่ที่ 22,000,000 บาท แต่เรามาหารือออกมาแล้วเหลือประมาณ 18,000,000 กว่าบาท 
มติในที่ประมาณก็เลยเอาตามนั้น แต่ของท่านวีระศักดิ์ สุก๋า จะเพ่ิมจาก 170 เมตร หรือเพิ่มเท่าไหร่ก็ให้มัน
จบไปทั้งเส้นทาง จะได้เดินต่อนะครับ ขอบคุณครับ 
 นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ตามนี้นะครับ ถ้าจะให้มันถูกต้องขอให้ไปวัด
ระยะให้เสร็จสิ้นนะครับ จะได้ไม่มาเป็นประเด็นในภายหลังนะครับ ท่านดวงดาว เขื่อนแก้ว ถ้า 170 เมตร มัน
ทำไม่ไดไ้ปสำรวจแล้วมันค้างอีกนิดมันจะไม่จบนะครับ แต่ถ้าท่านไปสำรวจด้วยจะได้หาข้อสรุปที่ลงตัวนะครับ 
แล้วแต่ท่านสมาชิกทั้งสองท่านนะครับ ถ้าท่านสมาชิกไปจะได้หาข้อสรุปที่ลงตัวจริง ๆ ตัวเลขจะคลาดเคลื่อน
ไม่ได้แล้วนะครับ เพราะว่างบประมาณจะต้องจบที่วันนี้นะครับ เรียนเชิญผู้อำนวยการกองช่างครับ 
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นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง  
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน               
กระผมนายนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ทางท่านประธานสภาให้แนวคิดนะครับ ว่าถ้าจะให้เรื่องนี้
โครงการนี้จบ จะต้องลงพื้นที่สำรวจวัดระยะจริง ๆ แต่ว่าที่ผมมีผมมีข้อมูลอยู่นะครับ พอดีได้รับข้อความมาว่า
ช่วงที่มันขาดไปจากสามแยกบ้านม่วงชุมไปถึงสามแยกบ้านปางม้าอยู่ที่ 225 เมตร ตรงนั้นคือช่วงแรกนะครับ 
ถ้าจะให้คิดเงินงบประมาณรอสักครู่นะครับ 
 นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 
 นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13     
ขอเสนอให้พักเที่ยงก่อนนะครับ โครงการที่เหลือที่ยังไม่ลงตัวก็ขอให้ทางผู้อำนวยการกองช่างได้ดำเนินการ
สำรวจวัดระยะให้แล้วเสร็จนะครับ ถ้าอย่างงั้นก็ไม่มีข้อสรุปสักทีนะครับ 
 นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน 
  นายสวัสดิ์ สุกิน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7  ท่านนายกครับ ตรงที่ทาง
ผู้อำนวยการกองช่างกล่าวว่าถ้าประกาศระบบ e-bidding  มันจะช้า ท่านนายกทำเป็นสองช่วงได้หรือไม่ครับ 
แต่ผมว่าไม่ได้นะครับ ต้องทำให้เสร็จสิ้นจบภายในครั้งเดียวช้าไม่เป็นไรขอแค่ให้จบนะครับ  

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตย้ำอีกรอบเราประชุมกันนอก
รอบ 2 ครั้ง เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ก็คือหาข้อสรุปได้แล้ว ประธานก็เลยขอวันที่ 22 มีนาคม วันนี้
เป็นวันสุดท้าย ถ้ามี 2 ช่วง คำนวณแล้วช่วงแรกอยู่ที่ 170 เมตร ขอบ้านม่วงชุมก็จบที่ 170 เมตร ไม่ต้องไป
คำนวณแล้วไง ส่วนอีกช่วงหนึ่งก็รออีกรอบหนึ่ง ขอเอาตรงนี้ให้จบจะได้ดำเนินต่อไปได้ ท่านผู้อำนวยการกอง
ช่างก็ไปหาแค่ช่วงระยะนี้มา 
 นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านนายสมนึก คำเรือน 

นายสมนึก คำเรือน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 9   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสมนึก คำเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  หมู่ที่ ขอเสริมทางหมู่ 10 ด้วยนะ
ครับ คือที่เราประชุมนอกรอบกันมาตกลงกันว่าช่วงแรกเป็นไปตามที่ท่านนายกกล่าวมา ก็ให้โครงการนี้กับหมู่ 
10 สมาชิกทุกท่านก็ยินยอมอนุมัตินะครับ ให้หมู่ 10 จะได้สบายใจกันทุกฝ่ายนะครับ เพราะท่านนายก
รับปากท่านสมาชิกหมู่ 10 ไว้แล้วนะครับ ทางสมาชิกหมู่ 10 ได้นำไปประชาสัมพันธ์กับพี่น้องชาวบ้าน
เรียบร้อยแล้ว จากเท่านั้นจะมาลดเหลืองบ 500,000 บาท ก็จะหายไป ๆ ก็จะลำบากใจนะครับ สภาก็พร้อม
ที่จะอนุมัติให้แล้วโครงการทุกโครงการครับ อยากให้สบายใจกันทุกฝ่ายผมขอหารือเท่านี้ขอบคุณครับ 

 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เชิญผู้อำนวยการกองช่างครับ 
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นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง  
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                
กระผมนายนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตอีกครั้งของหมู่ 10 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ 607,000 บาท  

 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เชิญท่านวีระศักดิ์ สุก๋า 

นายวีระศักดิ์ สุก๋า , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายวีระศักดิ์ สุก๋า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 งบประมาณ 607,000 
บาท 170 เมตร โครงการนี้สิ้นสุดนะครับ ผมกลัวจะคลาดเคลื่อนนะครับ ขอทางผู้อำนวยการกองช่างและทาง
ผมไปวัดหาข้อสรุปที่แน่นอนว่าระยะทางเท่าไหร่ งบประมาณเท่าไหร่ก็จะจบแล้วครับ 

 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 
 นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 
ขอให้ท่านผู้อำนวยการกองช่างและทางท่านสมาชิกหมู่ 10 ออกไปสำรวจวัดพื้นที่ แล้วค่อยกลับมาเข้าที่
ประชุมสภาแห่งนี้ใหม่ครับ  

 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ต่อนี้ถึงโครงการที่ 20 เราจะพักรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนนะครับ และจะมีการประชุมต่อในช่วงบ่าย 
เชิญสมาชิกสภาทุกท่านพักรับประทานอาหารกลางวันครับ 
 
 

พักรับประทานอาหารกลางวัน   - 12.00 น. 
………………………………………………………………………………………….. 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยวิสามัญท่ี 2 ครั้งที่ 4 ในตอนบ่าย  13.00 น. 
 
 
 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

เริ่มการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 ประชุมต่อในภาค
บ่าย วาระท่ี 5.2.3 คืออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมนะครับ ภาคเช้าเราถึงโครงการที่ 20 โครงการขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อไปโครงการที่ 21 – 24 เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรื่องของระเบียบวาระในเรื่องของการ
จ่ายขาดเงินสะสมโครงการที่ 21 – 24 โครงการที่ 20 โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 
งบประมาณ 341,000 บาท ใกล้เส้นทางไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เจ้าของพื้นที่อนุญาตแล้วรบกวนท่านสมาชิก
ทั้งสองท่านเซ็นยินยอมแนบด้วยครับ  
 ลำดับที่ 21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 งบประมาณ 903,000 บาท หลังโรงสี
ข้าวสมคิดระหว่างแม่มาวหมู่ 1 , 2 
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 ลำดับที่ 22 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 งบประมาณ 671,000 บาท 
เส้นทางทางไปบ้านสัน บ้านดอน ตำบลโป่งน้ำร้อนนะครับ 
 ลำดับที ่ 23 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั ้งโคมไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์ หมู ่ 14 งบประมาณ 
450,000 บาท  
 ลำดับที่ 24 โครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 งบประมาณ 
141,000 บาท 
 ทั้งหมด 24 โครงการนะครับผม 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
โครงการที่ 20 โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 เรียนเชิญท่านสมาชิกครับ 

 นายศรีนวล สมแสง , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายศรีนวล สมแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 โครงการขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 งบประมาณ 341,000 บาท เส้นที่ต่อจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือเส้นกลาง ตรง
นี้เมื่อก่อนเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างแคบและเป็นทางโค้งด้วย ได้ไปพูดคุยกับเจ้าของพ้ืนที่นายใหม่ ทิพมัง เจ้าของ
พ้ืนที่ก็ให้ ทางท่านนายกก็ขอดินจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นไปถมที่นะครับ ถือว่าดีมาก ๆ ครับ 
ตอนนี้ทางฝ่ายผู้บริหารก็ได้สร้างรั้วเหล็กกั้นสำรองไปก่อนตรงนั้น ยังไม่ได้สร้างเพราะเป็นเส้นทางโค้งอันตราย
เคยเกิดอุบัติเหตุแล้วนะครับ เรื่องพื้นที่ผมก็ได้ไปจัดการขอให้เจ้าของพื้นที่นายใหม่ ทิพมัง เซ็นยินยอมแล้ว
ครับ หมู่ 12 ก็ขอขอบคุณมากครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ต่อไปโครงการที่ 21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 และโครงการที่ 22 โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 เรียนเชิญท่านสมาชิกครับ 

นายวิชัย ชัยวงค์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 2   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายวิชัย ชัยวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  หมู่ที่ 2 สำหรับโครงการของหมู่ 2 
หลักการเหตุผลและสถานที่ก่อสร้างประโยชน์ที่จะได้รับ โครงการที่ 21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เป็นถนนที่อยู ่ด้านหลังโรงสีข้าวสมคิดนะครับ ไปเชื ่อมกับหมู ่ที ่ 1 ซึ ่งปัจจุบันนี้มีชาวบ้านหมู่ 1         
และหมู่ 2 เข้าไปตั้งเป็นหมู่บ้านถาวรอยู่หลายหลัง ที่สำคัญคือการขนส่งด้านการเกษตร ซึ่งถนนเส้นนี้ปัจจบุัน
เกิดการชํารุดมีความจำเป็นจะต้องก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนเชื่อมนะครับ ประโยชน์ที่จะได้รับ
ทั้งแม่มาวต้นตุ้มและแม่มาวขี้เหล็กใช้ร่วมกัน ส่วนโครงการที่ 22 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นทางอยู่ข้างหลังวัดเป็นการผันน้ำที่เหลือใช้จากตำบลโป่งน้ำร้อน ซึ่งเป็นน้ำที่ไหลมาจากตำบลโป่งน้ำ
ร้อนเป็นน้ำที่จะไหลลงสู่ลำน้ำมาวไม่มีประโยชน์นะครับ ก็จะนำมาใช้ให้แก่ประชาชนบ้านแม่มาวหมู่ 1       
และหมู่ 2 นะครับ ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับ เป็นการนำน้ำที่เหลือใช้มาใช้ในพื้นทีก่ารเกษตรที่มีความจำเป็น
ในช่วงฤดูแล้งพื้นที่ประมาณ 100 กว่าไร่ จำเป็นที่จะต้องมีน้ำเสริมนะครับ จึงได้ทำโครงการของบประมาณ
จากท่านผู้บริหารเพื่อที่จะนำน้ำที่ไม่มีประโยชน์นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ต่อไปโครงการที่ 23 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 14 เรียนเชิญท่าน
สมาชิกครับ 

 นายอาจหาญ จตุรพรไพร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 โครงการที่ 23 
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์ หลักการและเหตุผล เราทำโครงการตั้งแต่สามแยก
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หมู่บ้านเพ่ือให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ทั่วถึงและลดความเสี่ยงจากอุบัติภัยเสริมสร้างความปลอดภัยของบุคคลใน
พ้ืนที่ ผมจึงเสนอโครงการนี้เป็นโครงการร่วมระหว่างชุมชนและโรงเรียนครับท่านประธาน เพราะว่าเช้าเย็นจะ
มีชาวบ้านออกกำลังกายกันจากบ้านไปถึงสามแยกนะครับ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและ
ความปลอดภัยด้วย ผมขอเสนอพิจารณาโครงการติดตั้งโคมไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์ ให้สภาพิจารณาและ
ดำเนินการต่อไปนะครับ ท่านนายกผมอยากจะสอบถามในเรื่องของแบบ ที่ผมดูจากแบบตรงนี้มีแค่ 8 จุดนะ
ครับ ผมกังวลกลัวว่าจะไม่ทั่วถึง ถ้าจะจัดทำผมอยากจะทำครั้งเดียวทั้งหมู่บ้าน ถ้าเฉพาะตรงถนนความมืดก็ยัง
จะมีอยู่ผมจึงอยากได้ให้ทั่วถึงบริเวณหมู่บ้านนะครับ ผมได้สอบถามจากทางกองช่างทางกองช่างก็บอกว่า
เกี่ยวกับข้อมูลได้อยู่นะครับ แต่ผมดูแบบแล้วถ้าจำนวน 8 จุด ผมว่าจะไม่ทั่วถึงอยากจะให้จัดทำครั้งเดียวเลย
นะครับ สอบถามทางผู้ใหญ่ท่านก็เห็นด้วยกับการจัดทำครั้งเดียวนะครับ งบประมาณ 450,000 บาท ผมก็ไม่
รู้จำนวนต่อต้นเท่าไหร่ แล้วเรื่องของปริมาณและมูลค่าผมอยากให้สภาพิจารณานะครับ เพื่อความเพียงพอต่อ
ความต้องการของหมู่บ้านนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ต่อไปโครงการที่ 24 โครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 เรียนเชิญท่าน
สมาชิกครับ 

 นายศรีนวล สมแสง , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายศรีนวล สมแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 โครงการก่อสร้างถนน
พร้อมท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก อันดับสุดท้าย ซอย 3 ซอยบ้านแม่สม วรรณะหลวง ซอยเส้นทาง
ออกหมู่บ้านหมู่ 12 ความจริงเส้นนี้ควรจะได้นานแล้วครับ เพราะว่ามันประชุมของหมู่บ้านมันตกไปนะครับ 
คนแก่ท่านอยู่บ้านเพียงลำพังเป็นผู้พิการด้วยสงสาร โครงการนี้ตกหล่นควรเสร็จนานแล้ว พอได้โครงการนี้มา
งบตัวนี้ตกอยู่ 141,000 บาท ผมก็ขอขอบคุณทางท่านผู้บริหาร ท่านนายกที่เห็นความสำคัญของหมู่บ้าน 
ขอบคุณครับ 

 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านรองประธานสภา 

 นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน           
กระผมนายเอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ต่อเนื่องจากโครงการที่ 24 
เป็นการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าไปในพื้นที่ชาวบ้านพร้อมกับการเกษตร ถ้าถามว่าทำไมต้องมีท่อลอด
เหลี่ยม ทำท่อลอดเหลี่ยมก็เพราะว่าลำน้ำเหมืองเส้นนั้นมีโครงการแล้วว่าจะสร้างคลองส่งน้ำนะครับ ถ้าเราไม่
ทำท่อลอดเหลี่ยมเพื่ออนาคตไว้ถ้าสร้างคลองส่งน้ำก็จะได้ทำการทุบพื้นที่ ฉะนั้นแล้วเราสร้างเพื่อรองรับ
โครงการข้างหน้าจึงทำท่อลอดเหลี่ยมไว้ ถ้ามีโครงการใหม่มาก็นำมาเชื่อมกับคลองส่งน้ำเลยนะครับ จะไม่เป็น
การสร้างที่เสียเวลาสร้างใหม่หลายครั้งนะครับ ก็เลยเพิ่มโครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็กอีกโครงการหนึ่งนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสากล ธรรมรงค์ 

นายสากล ธรรมรงค์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสากล ธรรมรงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 อยากจะขอแบตเตอรี่
พลังงานแสงอาทิตย ์6 ก้อน เพ่ือนำมาเก็บพลังงานไว้ใช้เกี่ยวกับระบบประปาครับ  

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
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 นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีอีกโครงการหนึ่งที่ตกไป คือโครงการ
ของหมู่ 15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ประมาณ 15 หลังคาที่ประเมิน
มา งบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท มีเพิ่มอีก 1 โครงการเป็นโครงการที่ 25 นะครับ ขออนุญาตเพิ่มเติม
ตรงนี้ครับ ประเด็นของหมู่ 10 ตอนนี้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นและผู้อำนวยการช่างได้ทำ
การลงสำรวจและประเมินรายละเอียดต่าง ๆ จะได้ตัดงบและขอมติครั้งเดียวนะครับ ระหว่างรอช่างขออนุญาต
ท่านประธานมีหลายโครงการที่อาจจะติดในเรื่องของการขออนุญาตใช้พื้นที่นะครับ ผมอยากให้สภาแห่งนี้ที่
เห็นชอบในเรื่องของการขออนุญาตใช้พื้นที่ในการใช้ การยินยอม ตั้งแต่โครงการที่เป็นพื้นที่เข้าไปในภาค
การเกษตรนะครับ ที่ยังไม่ได้มีแบบเป็นถนนพื้นฐานยังเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับ ยกตัวอย่างหมู่ 2  นะครับ 
โครงการเข้าพ้ืนที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังโรงสีข้าวสมคิดเชื่อมกับหมู่ 1 รบกวนทางท่านสมาชิกด้วยนะครับ 
เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในการขอใช้พื้นที่ เส้นทางท่ีมีเส้นทางถนนเดิมจะดำเนินการขอก็ขอให้ท่านไปดูไปขอก็
จะดีต่อตัวท่านทั้ง 24 โครงการนะครับ โซนข้างบนก็เหมือนกันแจ้งท่านประธานด้วย ความจริงบ้านขอบด้งที่
จะได้ในเรื ่องของลานกีฬาก็ เรื่องของการขอลานกีฬาโครงการนี้ของขอบด้งยังโดนสั่งหยุดไป 1 โครงการ 
เพราะประชุมคณะกรรมการร่วมอำเภอ อำเภอก็ยังส่งเรื่องไปยังอุทยานแห่งชาติอีก ซึ่งเราได้คู่สัญญาเรื่องเท
คอนกรีตแล้วนะครับ พ้ืนที่ที่จะต้องใช้เวลาในการขอค่อนข้างที่จะลำบากนะครับ เวลานี้เรื่องของเงินสะสมมัน
มีข้อจำกัด ความจริงเส้นทางของท่านมันได้อยู่แล้ว แต่ต้องขออนุญาตเพราะเป็นพ้ืนที่สาธารณะ ตัวอย่างการที่
จะสร้างอาคารรองรับการเสด็จใช้เวลาตั้ง 2 ปี ในการขอใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติ มีทั้งคู่สัญญารับจ้าง ทั้ง
คณะกรรมการพิจารณาร่วมอ่างขาง ที่มีนายอำเภอฝางเป็นประธาน ก็ยังส่งเรื่องกลับมาที่องค์การบริหารสว่น
ตำบลม่อนปิ่นเหมือนเดิม ให้องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นไปขอเอกสารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าทั้งหมู่ 
14 หมู่ 11 ที่อยากจะทำต้องมีความพร้อมในการขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ ผมอยากให้ท่านไปตรวจสอบดูพ้ืนที่
ของท่านและให้ทำเรื่องขอมานะครับ ในการขออนุญาตยินยอมให้ใช้ก็ทำมาเลยนะครับ หมู่ 11 ก็ต้องการ
ปรับปรุงสนามกีฬาและอีกหลากหลาย สุดท้ายก็ต้องกลับมาที่ถนนโอเวอร์เลย์เพราะเป็นพื้นที่ที่เราไม่ต้องขอ
อนุญาตเป็นอำนาจของเราอยู่แล้วที่จะทำขอใช้พื้นที่ตรงนี้ เป็นเรื่องที่จะทำให้เกิดผลกระทบในการพัฒนา 
ฉะนั้นในพื้นที่ท่ีเป็นส่วนของภายนอก หมู่ 12 มีอยู่หนึ่งโครงการ บ้านแม่มาวขี้เหล็ก 1 โครงการ แม่มาวหมู่ 2 
อีกหนึ่งโครงการ อยากให้ท่านสมาชิกขออนุญาตในการขออนุญาตใช้พื้นที่ในการยินยอมก่อนจะดำเนินการ 
เพื่อจะไม่ได้ติดขัด ติดขัดในที่นี้คือองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้สรรหาผู้รับจ้างมาแล้ว แต่จะเกิดความ
ล่าช้าไปอีก ที่ไม่สามารถมาร่วมทำสัญญาได้ เพราะว่าเราจะต้องมีการทำสัญญาส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างอีก
ปัญหาก็จะมากขึ้น โครงการไหนที่ท่านไม่แน่ใจว่ามีการยินยอมไหมถนนเข้าภาคเกษตรนั้น กลัวจะเป็นการยก
ให้ด้วยคำพูดไม่ได้มีสัญญาจะเกิดเรื่องขึ้นในภายหลัง พอจะทำผู้รับเหมาก็ไม่กล้าลงงานอีกก็ต้องถามว่าท่าน
สมาชิกส่งมอบพื้นที่แล้วหรือไม่ ด้วยความเป็นห่วงเส้นทางที่จะทำขึ้นมาใหม่ที่ไหน ขอรบกวนนะครับ เป็น
เนื้อหาสาระสำคัญนะครับ ในเรื่องให้เจ้าของพื้นที่ยินยอมควบคู่โดยมีผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา คณะกรรมการ
หมู่บ้านทำสัญญาด้วยนะครับ มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ  

 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 
 นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 ท่าน
นายกครับ เอกสารที่จะขอเจ้าของบ้านพื้นที่จะบริจาคหรือส่งมอบยินยอมพื้นที่ ต้องมาขอที่ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่นหรือให้สมาชิกสามารถจัดหาภายนอกครับ หรือต้องทำยังไงครับ 
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นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มาที่กองช่างก็ได้ หรือท่านจะทำบันทึก
ด้วยตัวเองก็ได้ครับ ให้เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ถูกต้องตามกระบวนการที่ถูกต้องจริง ๆ ในส่วนของเส้นทางใด
ที่เป็นส่วนของรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่ติดถนนชนบทในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นก็
ต้องขอไปด้วยเหมือนกัน ควบคู่ไปด้วยเหมือนกันนะครับ จะทำให้การขอใช้พื้นที่ท่ีมีเจ้าของอยู่แล้วง่ายขึ้นครับ  

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุรพรไพร 

 นายอาจหาญ จตุรพรไพร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 ผมอยากให้ท่าน
ประธานขอให้ท่านผู้บริหารเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์ 
แบบชุดผมว่างบประมาณสูงไปนะครับ ผมอยากได้คำตอบครับ ผมดูแล้วงบประมาณอยู่ที่ 450,000 บาท แต่
แบบชุดนั้นผมกลัวจะไม่ทั่วถึงนะครับ ในแบบแปลนผมก็ไม่รู้ว่าไหนถึงจุดไหนครับท่านประธาน รู้แค่ตรงสาม
แยกไม่รู้ว่าถึงจุดไหน ผมคุยกับทางช่างผู้อำนวยการช่างก็บอกว่าจะทำให้ทั่วนะครับ ทั้งส่วนของหมู่บ้านไม่ใช่
แค่นี้ในแบบแปลนนะครับ ผมดูก็งบประมาณสูงอยู่นะครับ อยากถามทางท่านผู้บริหารครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ขอให้ผู้อำนวยกองการช่างได้ตอบใน
เรื่องของโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์ครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญผู้อำนวยการกองช่างครับ 

นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง        
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                
กระผมนายนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง สำหรับหมู่ 14 บ้านขอบด้ง วันนั้นที่ได้หารือนอกรอบคือ
เราจะทำโครงการที่ไม่เกินงบ 500,000 บาท ของบ้านขอบด้งก็เหมือนกัน ผมได้ลงพ้ืนที่สำรวจตรวจสอบแล้ว
ประเมินราคาดูต่อชุดจะได้ประมาณ 8 จุด เพราะว่าถ้าเกินกว่านั้นจะเกินงบประมาณ 500,000 บาท เป็น 9 
ชุดก็ไม่ได้เพราะเกินกำหนด ผมจะหาให้ดูนะครับ 450,000 บาท หารที่ 8 ชุด จะได้ชุดละ 56,250 บาท 
ถ้าคูณ 9 ชุด เกินมาประมาณ 6,000 บาท เป็น 506,000 บาท มันเกินจะเกิดปัญหาตามมาเวลาบริหาร
งบประมาณครับ เกินงบประมาณ 500,000 บาท ถึงจะเป็น 500,001 บาท ก็ต้องคืนครับ จะทำให้งานไม่
เดินไปข้างหน้า ขอนำเรียนท่านสมาชิกนะครับ  

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
รูปแบบจะเป็นรูปแบบไหนครับ รูปแบบเดียวกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือไม่ครับ 

นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง        
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                
กระผมนายนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตตอบครับ ผมได้ไปสอบถามแล้วถ้าเป็นแบบกรม
ทางหลวงชนบท จะเป็นแบบของกรมทางหลวงมาครับ แต่ถ้าเราซื้อจากภายนอกมันทำไม่ได้ เสาต้นหนึ่งของ
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ทางหลวงชนบทงบประมาณเกือบ 100,000 บาท แสงไฟสีเหลืองเป็นเสาต้นใหญ่ งบประมาณของเรา 
500,000 บาท ไม่เพียงพอครับ แต่แบบของเรานั้นประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้นหนึ่งประมาณ
ความสูง 6 เมตร วันก่อนผมก็ไปปรึกษาหารือกับท่านอาจหาญ จตุรพรไพร เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำเรียนว่าจะ
ได้ประมาณนี ้ต้นละ 50,000 กว่านั้น ถือว่าเป็นราคาทีสู่งพอสมควรแล้วนะครับ จะเป็นแสงไฟสีขาวครับ  

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุรพรไพร 

 นายอาจหาญ จตุรพรไพร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู ่ที ่ 14 อยากทราบ
ระยะห่างของเสาแต่ละต้น ว่ามีระยะห่างกันเท่าไหร่ครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญผู้อำนวยการกองช่างครับ 

นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง        
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                
กระผมนายนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตนะครับ สำหรับตำแหน่งที่จะติดตั้งนั้นผมยัง
ไม่ได้ระบุไว้ วันก่อนเราหารือกันว่าท่านต้องการตั้งแต่ทางเข้า แต่ต้องกลับมาหารระยะทางที่เหมาะอีกครั้งครับ 
8 จุดนั้นจะได้ถึงตรงไหนนะครับ ยังไม่อยากจะกำหนดจุดเพราะว่าเราต้องมาหารืออีกครั้ง เพราะว่าเป็นงาน
จัดซื้อพร้อมติดตั้งนะครับ ทำเป็นขั้นตอนไปจะดีกว่านะครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านรองประธานสภา 

 นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน           
กระผมนายเอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประเด็นเดียวกันครับ รูปแบบ
ของโคมไฟหมู่ 14 จะเป็นลักษณะใด พอดีทางผู้อำนวยการช่างตอบประเด็นนี้เรียนร้อยแล้ว ขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตตอบเพ่ิมเติมในประเด็นติดตั้ง
โคมไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์ เราจะพยายามสร้างโครงการที่ท่านได้ส่งเข้ามานะครับ ในส่วนของหมู่ 11 ก็
จะเข้าไปเติมเต็มให้ในการเคลื่อนย้ายเหมือนที่เราหารือกันไว้ก็จะเพ่ิมเติมให้นะครับ  

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ผู้อำนวยการกองช่างมีเพ่ิมเติมของหมู่ 15 ขอเรื่องโครงการของหมู่ 15 ก่อนค่อยย้อนกลับมาหมู่ 10 หมู่ 15 
ช่างนำเรียนเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ครับ เชิญครับ 

นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง        
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                
กระผมนายนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ของหมู่ 15 ผมก็จัดเตรียมโครงการไว้แล้วนะครับ ตามที่
ท่านผู้บริหารได้รับมอบหมายให้ผมนะครับ เป็นการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
หนองไผ่ งบประมาณอยู่ที ่ 552,000 บาท ความยาวทั้งหมด 209 เมตร ถ้าจะตัดงบประมาณลงเหลือ 
500,000 บาทถ้วน จะได้กลับไปคิดปริมาณงานอีกครั้งนะครับ 209 เมตร อาจจะไม่ถึงนะครับ ถ้าท่าน
สมาชิกต้องการจะปรับลดเป็นงบประมาณ 500,000 บาทนะครับ ขออนุญาตต่อโครงการของหมู่ที่ 10 นะ
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ครับ ได้ทำการเข้าไปวัดระยะทางเรียบร้อยนะครับ กับท่านรองทักษิณ  นิติกุลวรรักษ์ รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล ความยาวจากต้นทางไปบ้านหนองเต่าถึงต้นไม้ฉำฉาที่ท่านสมาชิกกล่าว จะอยู่ที่ 255 เมตร 
เป็นงบประมาณ 910,000 บาท ขอนำเรียนแจ้งให้ทราบ เป็นช่วงที่มีความต้องการของหมู่บ้านครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เป็นอันตกลงหรือไม่ครับ ท่านสมาชิก 

 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เชิญท่านวีระศักดิ์ สุก๋า 

นายวีระศักดิ์ สุก๋า , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายวีระศักดิ ์สุก๋า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 ทางบ้านม่วงชุมหมู่ที่ 10 ก็
ขอขอบคุณทุกท่านครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
โครงการที่ 25 ของหมู่ 15 ที่ตกหล่นไป เรียนเชิญท่านสมาชิกครับ 

นายอธิป ภัทรบรรพต , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  หมู่ที่ 15 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายอธิป ภัทรบรรพต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 15 ทางช่างและผมได้ไปวัด
ระยะนั้นจะเป็นสายทางเดินของน้ำนะครับ เพราะเวลาน้ำท่วมนั้นก็จะเข้าบ้านจึงพยายามจะสร้างเส้นทางออก
ของน้ำ แต่อยากให้ได้เหมือนโครงการอื่นงบประมาณให้อยู่ที่ 500,000 บาทเท่านั้นครับ ตามหลักแล้วก็ยังไม่
สิ้นสุดแค่อยากจะสร้างทางออกของเส้นทางเดินน้ำก่อนครับ แล้วค่อยกลับมาทำให้เหมือนกับทุกโครงการที่ได้
เสนอครับ งบประมาณครั้งที่แล้วให้มาอยู่ที่ 552,000 กว่าบาท คือเกินงบประมาณ 500,000 บาท จึงทำ
ให้ต้องปรับลดงบประมาณลงมาให้เหลือโครงการ 500,000 บาท เพ่ือจะได้ทำงานสะดวกเหมือนที่ทุกท่านได้
กล่าวมา ต้องขอขอบคุณทางผู้บริหารที่เล็งเห็นความจำเป็น พอถึงฤดูฝนน้ำก็จะเข้าท่วมบริเวณบ้านของ
ชาวบ้าน จึงจำเป็นที่จะต้องจัดทำนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จะพยายามทำให้รอบคอบนะครับ 
ระหว่างที่รอท่านผู้อำนวยการกองช่างรวมยอดงบประมาณ ขออนุญาตนำเรียนที่มาของการใช้เงินสะสม เรื่องที่
หนึ่งจะเป็นการจัดทำโครงการที่ยังไม่สิ้นสุดที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เต็มที่นะครับ จะต้องจัดการให้แล้วเสร็จ เรื่องที่
สองก็คือโครงการที่ออกจัดเวทีประชาคม โครงการปีที่ผ่านมาที่เป็นอันดับ 2 ของท่าน พอถึงปีนี้ชาวบ้านก็
อยากจะให้อันดับที่สองสร้างต่อจะโครงการอันดับที่ 1 เป็นโครงการที่ต้องจัดขึ้นมาเหมือนกับโครงการที่ไม่มี
งบประมาณหลักแต่มีงบที่สามารถใช้กับชุมชนได้หลากหลายภาคส่วน จึงเป็นลักษณะของโครงการอันดับสอง
ขึ้นมา เรื่องที่สามเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนจริง ๆ ที่ไม่สามารถชะลอได้เลยนะครับ ยกตัวอย่าง 
ทางเข้าวัดสุวรรณาราม วัดม่อนปิ่น ไปขยายสะพานจึงทำให้เกิดทางต่างระดับเกิดขึ้นทำให้พื้นที่ต่างระดับกัน 
ไม่สมดุล จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเร่งด่วนแก้ปัญหาควบคู่กันไป จึงพยายามจะทำให้งานได้
ต่อเนื่องกันเกิดประโยชน์จริง ๆ พิจารณาไปตามลำดับหลักเกณฑ์ในการร้องขอ ฝากไว้นะครับ ผมไม่มั่นใจว่า
หมู่บ้านไหนที่มีหนังสือส่งใบรับการขอสนับสนุนจ่ายเงินสะสมเข้ามานะครับ เข้าใจว่าเรายังมีปัญหาที่จะต้อง
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แก้ไขอีกมากมาย แต่บางครั้งก็ถูกจำกัดด้วยหลายเรื่องนะครับ การประชุมวันนี้ก็จึงปรับให้เกิดความสมดุลใน
การพัฒนาที่ควบคู่กันไป ซึ่งจำนวนทั้งหมด 25 โครงการ เพ่ิมโครงการที่ 25 คือ โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 15 งบประมาณ 500,000 บาท สรุปแล้ววงเงินงบประมาณที่
จะต้องขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นแห่งนี้อยู่ที่ 19,133,540 บาท จำนวน
ทั้งหมด 25 โครงการ ควบคุมทุกพ้ืนที่ที่ขอมาท้ังหมดนะครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ก่อนจะทำการลงมติ ท่านสมาชิกหมู่ 4 สอบถามทางผู้อำนวยการกองช่างท่านยังไม่ได้ตอบข้อสอบถามนะครับ 
มีแบตเตอรี่รวมใช่หรือไม่ โครงการที่ 14 ของหมู่ 4 เรียนเชิญผู้อำนวยการกองช่างได้อธิบายตอบข้อสอบถาม
ให้แก่ท่านสมาชิกด้วยครับ 

นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง        
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                
กระผมนายนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตนำเรียนส่วนของหมู่ที่ 4 ผมเข้าไปดูตรงหน้า
งานจุดประสงค์ของการปรับปรุง คือความต้องการที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าสูบน้ำบาดาลจากถังพักกักเก็บน้ำไว้ 
สูบจากจุดพักน้ำขึ ้นสู ่หอเก็บน้ำ ผมได้เข้าไปตรวจสอบดูงานเรียบร้อยแล้วจะใช้ ระบบออนกริดหรือ
อินเวอร์เตอร์แบบออนกริด (On grid inverter) จะไม่ได้เก็บจะเป็นการทำเลยไม่ได้เก็บไว้ในแบตเตอรี่ เวลาเรา
มีแสงอาทิตย์ตอนกลางวันเครื่องก็จะทำงานเดินเครื่องเองได้ อีกระบบหนึ่งถ้าเป็นไฟฟ้าสาธารณะก็จะใช้ได้เลย 
จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะนะครับ แต่ถ้าใช้แบตเตอรี่จะต้องเพิ่มตัวตัวชาร์จแบตเตอรี่อีก ในระยะยาว
แบตเตอรี่จะไม่ทนทานนะครับ แต่ถ้าท่านต้องการก็สามารถทำได้ครับ เพราะแบตเตอรี่ก็ตัวละไม่เท่าไหร่ครับ 
ในราคาที่ได้คิดนั้น ผมได้คิดเรื่องของตัวถังกรองเรียบร้อยแล้วนะครับ เพราะว่าที่สูบขึ้นสู่ถังใหญ่ไม่ได้ทำการ
กรองน้ำ ความเป็นจริงคือต้องกรองน้ำเสร็จเรียบร้อยถึงจะสูบขึ้นนะครับ แต่ผมก็คิดคำนวณเรื่องถังกรองน้ำ
ด้วยเรียบร้อยแล้วเพิ่มถังกรองน้ำให้ราคาถึงสูงขึ้นมาอยู่ที่ 383,000 บาท ได้ปรึกษาทางช่างชำนาญการแล้ว
ท่านกล่าวว่าถ้าใช้แบตเตอรี่ก็จะไม่ทนทาน เพราะเราไม่ได้ใช้ตอนกลางคืนอยู่แล้วใช้แค่ตอนกลางวันที่มี
แสงอาทิตย์นะครับ ก็เหมือนกับการต่อตรงเราก็ไม่ต้องบำรุงรักษาแล้วนะครับ อนาคตข้างหน้าถ้า แบตเตอรี่
เสื่อมสภาพก็ต้องทิ้งนะครับ นำเรียนเพียงเท่านี้ครับ แต่ถ้าท่านสมาชิกต้องการก็สามารถทำได้ครับ แค่ต้องไป
เพ่ิมในงบประมาณ ส่วนถังกรองน้ำที่เราได้เพ่ิมสารกรองน้ำตรงนี้คงต้องตัดส่วนนี้ออกนะครับ แต่ว่าถังกรองน้ำ
นั้นสำคัญกว่า ไม่รู้ว่าถังกรองตัวเดิมจะสภาพดีอยู่หรือไม่นะครับ อีกเรื่องคือเราจะต้องเปลี่ยนสารกรองเปลี่ยน
หินภายในถังกรองข้างในต้องเปลี่ยนตลอดนะครับ ผมจึงเลือกจัดซื้อตัวกรองต่าง ๆ ไว้ด้วย กันเงินสำหรับตัวถัง
กรองไว้ด้วย คงจะประมาณนี้ แต่ระบบเราจะต้องทำก่อนระบบที่ตั้งไว้ปี 2564 โครงการจะเป็นถังเก็บน้ำและ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าด้วยเหมือนกันปี 2564 ที่เป็นไฟฟ้าสาธารณะไม่ได้เป็นไฟฟ้าโซล่าเซลล์ปี 2564 นั้น เรา
ก็ต้องใช้แยกระบบกันไปนะครับ จะได้ไม่มีปัญหาถ้าเราใช้ร่วมกันก็จะบำรุงรักษาค่อนข้างยากนะครับ แต่ว่าทำ
ได้แต่ระยะยาวท่านผู้รู้ที่เคยจัดทำส่วนมากกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ทนทานนะครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ของหมู่ 4 เป็นระบบประปาที่เป็นที่แรก
ในตำบลม่อนปิ่น ที่นำน้ำสกปรกขึ้นข้างบนที่ไปสำรวจล่าสุดทำไมน้ำถึงไม่แรงพึ่งรู้ว่าเป็นน้ำที่สกปรก จึงต้อง
เปลี่ยนระบบใหม่เพราะปกติแล้วจะต้องมีน้ำสกปรกอยู่ด้านล่าง แต่ของหมู่ 4 กลับกลายเป็นนำน้ำสกปรกขึ้น
ไปอยู่ด้านบน ท่านสมาชิกได้หารือตลอดแต่ปี 2564 จะไม่มีอีกแล้ว จะกลับมาวางระบบตรงนั้นใหม่ น้ำที่สูบ
ขึ้นมาจากน้ำสกปรกให้เป็นน้ำสะอาดและพร้อมที่จะแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วหมูบ้าน เรื่องที่สองพอเรา
แก้ไขเรียบร้อยแล้วก็จะมีระบบไฟฟ้าเข้ามาเชื่อม ในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ต่อไปตามที่ผู้อำนวยการกอง



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 วันจนัทร์ ท่ี  22 มีนาคม 2564      36 

ช่างได้หารือไปว่ากลางวันจะสูบน้ำขึ้นไปที่หอสูง ตอนกลางคืนก็จะปล่อยน้ำจากหอสูงลงมาไม่ได้ใช้ไฟฟ้าก็จะ
จ่ายไปตามปกติ ประเด็นที่เราจะใช้พ่วงกับไฟฟ้าของการไฟฟ้าเรื่องนี้มีปัญหาจริงนะครับ เพราะผมพบกับ
อธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่สวนหลวงที่นำนักศึกษามาฝึกงานในพื้นที่ของท่านอธิการทั้งหมด
งบประมาณ 50,000,000 บาท เหมือนกับไฟฟ้าดับแล้วน้ำไม่ผันน้ำทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด จึงไม่
แนะนำเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ ทางราชภัฏเชียงใหม่แนะนำว่าให้แยกระบบจะได้ไม่มีผลกระทบในการใช้งาน 
ท่านเห็นควรว่าแนวทางไหนสำคัญกว่าก็ตามแต่แนวทางของท่านสมาชิกครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านรองประธานสภา 

 นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน           
กระผมนายเอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตปรึกษาหารือนะ
ครับ ด้วยกระผมพอมีประสบการณ์อยู่บ้างจึงอยากให้ผลงานออกมาดีพร้อมใช้งานนะครับ ตรงที่ดูแบบแปลน
ของหมู่ 4 ระบบนี้ถ้าบุคคลนั้นไมช่ำนาญจริง ๆ ระบบมันซับซ้อนนะครับ เพราะว่าใช้มอเตอร์แบบธรรมดาแล้ว
นำไปใช้เป็นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้าใช้ภายในบ้าน ถ้าเกิดปัญหาค่อนข้างจะซับซ้อนสำหรับ
บุคคลที่ทำไม่เป็นนะครับ สำหรับคนที่ชำนาญก็ไม่ยากนะครับ แต่ทุกวันนี้เสียดายเราไม่ได้หารือกัน เพราะว่า
ตอนนี้ที่ผมจัดทำที่หมู่ 12 อยากให้ท่านได้เห็นว่าทุกวันนี้ใช้ระบบไม่ซับซ้อนอะไรเลย ใช้มอเตอร์ระบบไฟฟ้า
กระแสตรงไม่ต้องมีอะไรแล้ว แบบไม่ต้องสร้างระบบไฟอะไรเลยสามารถเดินเครื่องเองได้เลย เพราะว่าถ้าใช้
ระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ถ้าแสงแดดไม่เพียงพอรอบไม่ถึงเครื่องก็จะไม่ทำงาน ผมมีประสบการณ์การ
นำมาใช้แล้วนะครับ ระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ครั้งแรกที่ผมทำนั้นทำเหมือนกับท่านสากล ธรรมรงค์ 
ระบบอินเวอร์เตอร์ชุดหนึ่ง อีกชุดหนึ่งเรียกว่าระบบบัสเลส (Brushless) จ่ายโดยตรง กลับกลายเป็นว่าระบบ
อินเวอร์เตอร์ (Inverter) ค่อนข้างที่จะมีปัญหาตรงที่ถ้าไม่มีแสงอาทิตย์ที่เพียงพอ และถ้าถึงช่วงฤดูหนาวช่วง
เช้าไม่ต่ำกว่า 10 โมงเช้า เครื่องจะไม่ทำงานนะครับ ถ้าใช้ระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) แต่ถ้าเราใช้ระบบ
บัสเลส (Brushless) คือการจ่ายโดยตรง สมมติถ้าแสงแดดมาอ่อน ๆ บางทีก็จะเดินเครื่องอยู่นะครับ จะ
เดินเครื่องตามแบบถ้าแสงอาทิตย์น้อยก็ยังเดินเครื่องได้อยู่ปริมาณจะเล็กน้อยหน่อย แต่ถ้าแสงแดดแรงก็
สามารถเดินเครื่องได้เต็มที่นะครับ ถ้าทำการดูดน้ำขึ้นไม่สูงรอบของมอเตอร์อยู่ประมาณ 3,000 – 4,000 
รอบ แต่ของผมที่ทำคือดูดจากระบบกรองน้ำใสขึ้นไปถึงถังสูง ผมทำเพ่ือใช้เป็นระบบสำรองเพ่ือจะลดเรื่องของ
กระแสไฟฟ้า ส่วนความซับซ้อนไม่มีนะครับ คือจากแสงแดดเข้าสู่กล่องและเข้าไปยังมอเตอร์ แค่เปลี่ยนเป็น
มอเตอร์ตรง มอเตอร์ระบบบัสเลส (Brushless) นะครับ ถ้าจะทำตรงนี้บุคคลที่พอจะเข้าใจมันก็จะง่ายกว่านะ
ครับ แต่ว่ามาดูแบบแล้วคงจะเกินกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วนะครับ หารือเพ่ืออนาคตข้างหน้านะครับ สามารถไป
ดูได้ผมกำลังใช้งานอยู่นะครับ ครั้งแรกผมก็คิดเหมือนกับท่านสากล ธรรมรงค์ ว่าจะประหยัด แต่สุดท้ายไม่ได้
ประหยัดกลับกลายเป็นว่าพอไม่มีแสงอาทิตย์ต้องไปเปลี่ยนระบบตลอดนะครับ ค่อนข้างท่ีจะยุ่งยากนะครับ ถ้า
เป็นระบบบัสเลส (Brushless) จ่ายโดยตรงจะดีกว่านะครับ แสงอาทิตย์มีเล็กน้อยก็สามารถเดินเครื่องได้ครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
โครงการจ่ายขาดเงินสะสมของการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยวิสามัญที่ 1 วันที่ 22 
มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 มีทั้งหมด 25 โครงการ งบประมาณ 19,133,540 บาท       
 ขอมติอนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 25 โครงการ งบประมาณ 19,133,540 บาท ขอมติครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์                      
 

- เห็นชอบ ๒2 เสียง  
- ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
- งดออกเสียง  - เสียง 

 โครงการจ่ายขาดเงินสะสมผ่านไปนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระอ่ืน ๆ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
6.1  การพิจารณาการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ในช่วงสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เป็นเรื่องการพิจารณาจะดำเนินการ
หรือไม่ ในระเบียบวาระที่ 6.1 เรื่องของการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2564 เรามีอยู่ 2 โครงการ 
โครงการแรกโครงการกีฬาปรองดองสมานฉันท์ต้านภัยยาเสพติด และโครงการที่สองคือโครงการรดน้ำดำหัว
ผู้ใหญ่ผู ้สูงอายุ จึงได้นำเข้าหารือในสภาแห่งนี้ว่ามีความคิดเห็นแนวทางใด การจัดกิจกรรมงานกีฬา งาน
ผู้สูงอายุ การจัดกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2564 ท่าน
สมาชิกมีแนวทางในรูปแบบใด ถ้ามีความจำเป็นที่ต้องจัดกิจกรรมก็จะได้ดำเนินการ มีหนังสือแนบมีการผ่อน
ปรนอยู่นะครับ ก็จะมีอยู่สองโครงการที่ต้องการหารือในสภาแห่งนี้ว่าท่านมีแนบทางอย่างไร จะได้รับฟังว่าเป็น
แนวทางใด จะให้ดำเนินการหรือไม่ในการจัดกีฬา กองการศึกษาก็จะได้ดำเนินการต่อไป ภายใต้มาตราการ
ป้องกันโรคโควิดจึงนำมาปรึกษาหารือท่านสมาชิกทุกท่าน เอาโครงการกีฬาปรองดองสมานฉันท์ต้านภัยยาเสพ
ติดของปีงบประมาณ 2564 ท่านจะเห็นควรในทิศทางใด จึงนำเรียนในที่ประชุมสภาแห่งนี้ครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ในวาระอื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะเสนอหรือมีความคิดเห็นอื่นหรือไม่เรียนเชิญนะครับ เรื่องโครงการ
จัดกิจกรรมกีฬาปรองดองสมานฉันท์ต้านภัยยาเสพติด และโครงการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ ขอเป็นเรื ่อง
โครงการกีฬาปรองดองสมานฉันท์ต้านภัยยาเสพติดก่อนนะครับ เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน 
 นายสวัสดิ์ สุกิน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่ 7 เรื ่องการจัดโครงการกีฬา
ปรองดองสมานฉันท์ต้านภัยยาเสพติด มีเด็กเยาวชนได้ฝากสอบถามว่าจะจัดหรือไม่ ความคิดเห็นผมนะครับ 
ถ้าให้แต่ละหมู่บ้านจัดแบบสั้น ๆ จะดีกว่าหรือไม่ครับ อยากจะสอบถามสมาชิกทุกท่านทุกหมู่บ้าน มีแนวทาง
อื่นหรือไม่ครับ 2 – 3 วันก็ได้ให้จบ ไม่ต้องการให้ยืดเยื้อแนวคิดของตัวกระผมเองนะครับ รับฟังแนวทางจาก
ท่านอ่ืนด้วยครับ  

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว 

นางสุกัญญา มะลิแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6  
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                             
ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 ของเสริมทางความคิดของ
ท่านสมาชิกหมู่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเป็นตำบลที่มีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง ถ้าจะจัดกิจกรรมภาย
ภายใน 2 – 3 วันนั้น ดิฉันเห็นว่าไม่สมควรจัดนะคะ เมื่อตกลงดำเนินการจัดจะต้องเรียน คณะกรรมการ ครู
และคณะกรรมการต่าง ๆ มามันก็จะทำให้ยืดเยื้อไปมากกว่าเดิม ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมี
หมู่บ้านถึง 15 หมู่ จะเกิดหลากหลายความคิดมาก ถ้าเป็นไปได้จะให้ขอเลื่อนจดัไปก่อน เพราะกลัวจะมีบุคคล
ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงมาภายในพื้นที่นะคะ จึงขอเสนอให้เลื่อนจัดปีหน้าขอบคุณค่ะ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
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 นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรื่องของการจัดกีฬาท่านไม่ต้องเป็นห่วง 
ถ้าหารือได้ข้อตกลงว่ายังไม่พร้อมก็สามารถเลื่อนจัดได้เพราะมีสถานะการของโรคระบาดโควิด มีเรื่องของพ้ืนที่
ติดชายแดน มีเรื่องของฝุ่นละออง pm 2.5 และอีกหลายเรื่อง เราสามารถตอบคำถามได้ถึงเหตุผลว่าทำไมถึง
ไม่ได้ดำเนินการจัด มองได้สองแง่มุม ถ้าจะจัดกีฬามหาสนุกงบประมาณบางส่วนก็ไม่สามารถจัดทำได้ลำบาก 
ถ้าจัดภายในหนึ่งวันก็จะมีปัญหาตามมา ชาวบ้านก็จะมองว่าใช้งบประมาณสิ้นเปลืองหรือไม่นะครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
สมาชิกท่านใดต้องการหารือเรียนเชิญครับ ประชาชนตำบลม่อนปิ่นต้องรับรู้ถึงเหตุและผลของการที่จะไม่
ดำเนินจัดกิจกรรมนะครับ เพื่อความสบายใจของทุกภาคส่วน เรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายสุทธิพร  สุภา , เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                                
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสุทธิพร  สุภา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในส่วนของการจัดกิจกรรมงาน
กีฬาตัวกระผมขอเสนอให้ยกเลิก เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนครับ ทางประชาชนตำบลม่อนปิ่นก็เข้าใจถึง
สถานการณ์ต่าง ๆ นะครับ นักเรียนอยู่ในช่วงการปิดภาคเรียนด้วยนะครับ เกรงว่าถ้าประชาชนรวมตัวกันจัด
กิจกรรมกลัวจะเกิดความเสี่ยง เกิดปัญหาขึ้นภายหลังนะครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ต่อไปโครงการที่สอง โครงการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรื่องโครงการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ 
มีแนวทางหนังสือที่ชัดเจนจากส่วนกลางมาแล้วนะครับ เหมือนกับงานประเพณีวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
ตำบลจัดเป็นประจำอยู่แล้ว ภายใต้จำนวนคนไม่เกิน 500 คน ประเพณีสงกรานต์ต้องงด แต่กิจกรรมการรด
น้ำดำหัวผู้ใหญ่ผู้สูงอายุมีแนวทางที่ชัดเจนกำหนดมาแล้ว จะจัดแค่ครึ่งวันเพราะเป็นประเพณีวัฒนธรรมของ
เราอยู่แล้วนะครับ มีหนังสือแนวทางการจัดทำมาแล้วจากจังหวัด ในส่วนของศูนย์ สคบ. ซึ่งปีนี้ก็พิจารณาว่ามี
ความจำเป็นที่จะต้องจัด ไม่มีอะไรมากนะครับ เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่จัดทำตลอดนะครับ ประมาณครึ่งวัน
เหมือนกับทุกปีทำเหมือนเดิมเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม มีแนวทางมาตราการที่จะจัดของท้องถิ่น
มาแล้ว ดำเนินการจัดในวันที่ 13 เมษายน 2564 จึงนำเรียนนะครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 
 นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 ถ้า
จัดวันที่ 13 เมษายน เป็นวันหยุดยาวของข้าราชการและพนักงานนะครับ ถ้าจะจัดขอจัดก่อนได้หรือไม่ครับ 
และเปลี่ยนชื่อเป็น “ การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมรดน้ำดำหัว ” ดีกว่านะครับ ปีนี้รัฐบาลส่งเสริมให้มี
วันหยุดพักผ่อนนะครับ ค่อนข้างที่จะหยุดยาวนะครับ หยุดตั้งแต่วันที่ 10 ส่วนวันที่ 12 คือวันทำงานแต่
รัฐบาลอนุญาตให้หยุดตั้งแต่วันที่ 10 – 15 นะครับ ต้องคิดถึงพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
ด้วยนะครับ บางท่านอยู่ต่างจังหวัดก็มีความจำเป็นที่จะต้องกลับภูมิลำเนานะครับ จึงอยากขอให้เลื ่อน
ระยะเวลาการจัดงานครับ  
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นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านรองประธานสภา 

 นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน           
กระผมนายเอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีความคิดเห็นเหมือนกับ
ท่านณัฏฐพล รินแก้ว ค่อนข้างที่จะเห็นใจเจ้าหน้าที่พนักงานนะครับ เราจะส่งเสริมผู้สูงอายุอยู่แล้ว ทำไมไม่
ส่งเสริมเจ้าหน้าที่พนักงานเราด้วยนะครับ เจ้าหน้าที่ก็อยากเดินทางกลับภูมิลำเนานะครับ เลื่อนจัดก่อนก็จะอยู่
ในช่วงของเทศกาลอยู่นะครับ ช่วงวันที่ 10 – 13 เป็นช่วงเวลาแห่งการท่องเที่ยวนะครับ เป็นวันหยุดยาวรถก็
จะเยอะนะครับ เส้นทางตำบลของเราตอนนี้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของอำเภอฝางนะครับ ความ
เสี่ยงของการเดินทางของผู้สูงอายุก็จะมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุและอีกหลาย ๆ ความเสี่ยงนะครับ ขอเสนอให้
จัดก่อนวันหยุดยาวนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประเด็นหารือเรื่องการจัด เราจัดอยู่แล้ว
นะครับ แต่ยังไม่ได้กำหนดวันถ้าดูจากข้อบัญญัติวันจัดงานผู้สูงอายุจะต่างจากกีฬา กีฬาจัดตามความเหมาะสม 
แตง่านผู้สูงอายุค่อนข้างที่จะตรงตัว ในข้อบัญญัติเขียนตรงตัววันนั้น ๆ ขอไปดูระเบียบก่อนนะครับ ว่าถ้าจัดไม่
ตรงจะมีปัญหาในการเบิกจ่าย แต่ถ้าเขียนว่าเป็นสัปดาห์ผู้สูงอายุก็สามารถดูตามความเหมาะสมได้ ขอกลับไป
ดูก่อนนะครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 
 นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 ถ้า
ชื่อหรือการลงรายละเอียด ถ้าชื่อมันใช้ไม่ได้ เราควรจะแก้ไขตรงชื่อนะครับ แต่ยังจัดกิจกรรมอยู่นะครับ อีก
เรื่องหนึ่งผมเชื่อว่ามันมีข้อยืดหยุ่นอยู่นะครับ ถ้าเป็นการระบุชื่อวันที่ 13 เราต้องจัดวันนั้น ๆ นะครับ แต่ถ้า
เราเปลี่ยนเป็นชื่อโครงการเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเราก็ยังสามารถยืดหยุ่นได้นะครับ ขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรื่องนี้กระผมขอกลับไปตรวจสอบ หารือ
ในส่วนงานที่รับผิดชอบก่อนนะครับ แล้วจะกลับมาแจ้งกับท่านสมาชิกครับ ขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ต่อไปเรื่องการควบคุมเฝ้าระวังไฟป่า การดำเนินงานตั้งแต่ต้นเดือนมาของทางปกครอง ที่ได้เสนอขอทางสภา
ให้ท่านสมาชิกเข้าร่วมประจำอยู่ที่ศูนย์ควบคุมไฟป่า ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน ซึ่งสมาชิกทุก
ท่านก็ได้ประชุมนอกรอบหนึ่งครั้งแล้วนะครับ หาแนวทางท่านสมาชิกก็ได้เสนอมาได้ให้ทางท่านเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้จัดทำเป็นตารางปฏิบัติงานออกมานะครับ เรียนเชิญท่านเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
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นายสุทธิพร สุภา , เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                                
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสุทธิพร สุภา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำหรับตารางการปฏิบัติหน้าที่ไฟ
ป่า ทางฝ่ายปกครองได้ปรึกษากับทางท่านประธานสภา และได้หาข้อตกลงกันในวันประชุมนอกรอบวันก่อน 
สำหรับตารางการปฏิบัติงานของให้ท่านสมาชิกทุกท่านตัดชื่อของท่านอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 ออกนะครับ เพราะท่านอาจหาญ จตุรพรไพร อยู่พื้นที่ด้านบนไม่
เกี่ยวกับพื้นที่ด้านล่าง มีจุดประจำที่ด้านบนแล้วนะครับ ตกลงกันวันละ 3 ท่านนะครับ ถ้าท่านใดติดธุระ
สามารถโทรแจ้งเพ่ือนสมาชิกได้นะครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
สมาชิกทุกท่านพร้อมเข้าร่วมนะครับ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2564 แต่ยังขาดงบประมาณ
ขอให้ท่านนายกจัดการเรื่องนี้ด้วยนะครับ เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กระผมขอไปปรึกษาหาทางออกเรื่องนี้
กับฝ่ายปกครอง จึงจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ แต่ทางฝ่ายปกครองท่านจะจัดหางบประมาณส่วนนี้มาช่วยใน
เรื่องนี้อยู่แล้วครับ ผมจะขอไปปรึกษากับทางฝ่ายปกครองอีกครั้งครับ น่าจะไม่มีปัญหาในส่วนนี้ครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ท่านนายกตกลงแล้วนะครับ เรื่องอาหารกลางวันของท่านสมาชิก เพราะทางสภาเราไม่มีงบประมาณนะครับ 
ต้องขอรบกวนทางท่านนายกประสานให้ขอบคุณครับ เรียนเชิญท่านรองประธานสภา 

 นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน           
กระผมนายเอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อยากถามว่าเวลาลงชื่อ
สมาชิกเราสามรถนำไปหักล้างงบประมาณของฝ่ายปกครองได้หรือไม่ครับ ครั้งก่อนมีสมาชิกที่เข้าร่วมกล่าวว่า
ไม่สามารถนำบิลรายชื่อไปหักล้างได้นะครับ ถ้าไม่สามารถหักล้างได้จริง จึงอยากจะของบประมาณจากท่าน
นายกให้ท่านช่วยเหลือตรงนี้นะครับ ขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จะขอรายชื่อทั้งหมดจากท่านเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมาเพราะมีคำสั่งใช้แล้ว จะให้ท่านลงนามนะครับ ท่านก็เซ็นชื่อเบิกได้
ตามปกติครับ ไม่ต้องใช้จ่ายเรื่องอาหารกลางวัน จะยกเว้นพื้นที่ด้านบนเพราะมีเรื่องของการตั้งประจำอยู่แล้ว
นะครับ จึงจะขอรายชื ่อท่านสมาชิกจากท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมาและ
ดำเนินการต่อครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรื่องนี้ท่านนายกรับไปดำเนินการให้นะครับ เรื่องต่อไปทางหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป แจ้งมาให้สมาชิกทุก
ท่านนำหน้าบัญชี เลขที่บัญชีเงินฝากของท่านสมาชิกที่จะนำค่าตอบแทนเข้าระบบมาให้ท่านหัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทั่วไป รายละเอียดเรียนเชิญท่านวิริศ กิ้มถ่อง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
  นายวิริศ กิ้มถ่อง , นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน กระผมนายวิริศ กิ้มถ่อง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ขอชี้แจ้งตามหนังสือสั่งการ
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ของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ณ เดือนกันยายน 2563 สั่งการให้องค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ    
ให้จัดทำข้อมูลของสมาชิกและพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน เพื่อที่จะทำโครงการ KTB 
ย้อนหลัง เพราะต่อไปนี้จะไม่มีการเขียนเช็คแล้ว ต่อไปจะใช้วิธีการโอนเงินผ่านทางผู้บริหารนะครับ จะโอนเงิน
เข้าโดยตรงกับบัญชีของทุกท่านครับ ครั้งแรกบังคับใช้ภายในเดือนเมษายน จะช่วยลดระยะเวลาการทำงาน
และก็สะดวกรวดเร็วมากขึ้น เป็นการโอนอัตโนมัติ แต่ต้องตรวจสอบอยู่ประมาณ 3 ขั้นตอน เอกสารที่ใช้นะ
ครับ เอกสารที่แจกไปเป็นแบบคำร้อง หน้าบัญชีธนาคารที่ท่านสามารถรับเงินได้โดยตรงถ้าเป็นไปได้ขอเป็น
ธนาคารกรุงไทย ถ้าไม่มีกรุงไทยสามารถใช้บัญชีเก่าได้แต่ของหน้าบัญชีธนาคารเท่านั้นครับ ขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
สรุปคือเจ้าหน้าที่ต้องการหน้าบัญชีธนาคารของสมาชิกทุกท่านเท่านั้นครับ เรียนเชิญท่านวิริศ กิ้มถ่อง 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
  นายวิริศ กิ้มถ่อง , นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน กระผมนายวิริศ กิ้มถ่อง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ข้อมูลท่านยังเป็นข้อมูลเดิม
ครับ เพียงแค่ขอให้ท่านเขียนแบบคำร้อง ขอหน้าบัญชีธนาคารของท่านสมาชิกเท่านั้น และขอให้ท่านสมาชิก
เซ็นชื่อสำเนารับรอง เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อไปให้ด้วยนะครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
สรุปวันที่นำมาส่งต้องเขียนคำร้องด้วยตัวเองที่เจ้าหน้าที่นะครับ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด เรียนเชิญท่าน         
วิริศ กิ้มถ่อง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
  นายวิริศ กิ้มถ่อง , นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน กระผมนายวิริศ กิ้มถ่อง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เรื่องของการผิดพลาดของ
ระบบที่ท่าสมาชิกเป็นกังวล ไม่ต้องกังวลนะครับ เพราะจะมีการตรวจสอบถึง 3 ขั้นตอน และสามารถเข้าไป
ตรวจสอบที่ธนาคารของท่านได้เลยนะครับ  

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรื่องนี้ขอให้ท่านสมาชิกยื่นคำร้องด้วยตัวเองที่เจ้าหน้าที่นะครับ เรื่องของการอยู่เวรยามปฏิบัติหน้าที่จุดไฟป่าก็
ตามท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นแจ้งไปนะครับ จะทำการสลับหรือแลกเปลี่ยนก็อยู่ที่
ดุลพินิจของทุกท่านนะครับ อาหารกลางวันท่านนายกก็รับไป ก็ขอขอบคุณทางสมาชิกทุกท่านที่ได้เข้าร่วม
ดำเนินการประชุมในสมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564 สำเร็จลุล่วงด้วยดี 
ขอขอบคุณครับ 
 
 

ปิดประชุม   -  16.00 น. 
 
                           

 
 

 
      (นายสุทธิพร  สุภา) 

              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
                                                     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงาน 
การประชุมสมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 วันจันทร์ ที่  22 มีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เห็นว่าถูกต้อง 
 
     
(ลงชื่อ)                                  กรรมการ       (ลงชื่อ)                                    กรรมการ 
                (นายบุญมา เรือนคำจันทร์)                             (นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง) 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ 1    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ 6 
 
 
 
                                   (ลงชื่อ)                               กรรมการ 
                                                   (นายสุทธิพร  สุภา) 
                                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 
 
ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 
ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 แล้ว  เมื่อวันที่                             เห็นว่าถูกต้อง 
 
                                                         

     (ลงชื่อ) 
(นายสมนึก  จันทร์หอม) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 


